
  
บัญชีกระทู้ถามของวุฒสิภาจำแนกตามผูต้ั้งกระทู้ถาม ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

(คณะรฐัมนตร ีในสมัยพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา เป็นนายกรฐัมนตรี) 
----------------------------- 

๑. สรุปข้อมลูการติดตามผลการดำเนินการตามกระทูถ้าม 
  ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กระทู้ถามที่มีการถาม - ตอบ จำนวน ๒๖๗ กระทู้ 
โดยมีสมาชิกวุฒิสภาผู้ตั้งกระทู้ถามทั้งหมด จำนวน ๕๘ คน โดยสามารถจำแนกข้อมูลได้ ดังนี้ 
 ๑. กระทู้ถามเป็นหนังสือ (ขอ้บังคบัฯ ข้อ ๑๔๕ (๑))  จำนวน  ๒๑๘  กระทู ้ 
     (จำแนกเปน็) 
    - ขอใหต้อบในที่ประชมุวฒุิสภา    จำนวน   ๑๐๓  กระทู ้
    - ขอใหต้อบในราชกิจจานเุบกษา    จำนวน   ๑๑๕  กระทู ้ 
 ๒. กระทู้ถามด้วยวาจา (ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๕ (๒))   จำนวน     ๔๙  กระทู ้  
  ๓. กระทู้ถามที่มปีระเดน็ต้องตดิตามเพิ่มเติม   จำนวน    ๒๑  กระทู ้ 
     (จำแนกเปน็) 
     - ผู้ตัง้กระทู้ถามไม่ตดิใจตดิตามผลการดำเนนิการ จำนวน        ๒  กระทู ้  
      - หน่วยงานได้รายงานผลการดำเนนิการแล้ว   จำนวน      ๑๘  กระทู ้
      - หนว่ยงานยังมไิดร้ายงานผลการดำเนนิการ  จำนวน       ๑  กระทู ้
  ๔. กระทู้ถามทีไ่ม่มปีระเดน็ต้องติดตาม    จำนวน   ๒๑๖  กระทู ้  
  ๕. กระทู้ถามที่รอตอบในราชกิจจานุเบกษา   จำนวน     ๓๐ กระทู ้

 
ปี 
 

 กระทู้ถามที่ได้ถาม - ตอบ สถานะการติดตาม 
กระทู้ถามที่มีประเด็นต้องติดตาม 

สมัยประชุม
สามัญ /จำนวน 

(กระทู้) 

มีประเด็น 
ต้องติดตาม 

(กระทู้) 

ไม่มีประเด็น 
ต้องติดตาม 

(กระทู้) 

กระทู้ถาม 
ที่รอตอบ 

ในราชกิจจา
นุเบกษา 
(กระทู้) 

อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบประเด็น 

/รายงาน 
การประชุมฯ 
ยังไม่รับรอง 

(กระทู้) 

 
ผู้ตั้งกะทู ้
ไม่ติดใจ 
ติดตาม 

(ยุติการตดิตาม) 
(กระทู้) 

 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ

แล้ว 
(กระทู้) 

อยู่ระหว่าง 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

(กระทู้) 

๒๕๖๒ 
 

ครั้งที่หนึ่ง 
(๖) ๒ ๔ - - - ๒ - 

ครั้งที่สอง 
(๓๖) ๘ ๒๘ - - - ๘ - 

๒๕๖๓ 
 

ครั้งที่หนึ่ง 
(๕๒) ๒ ๔๘ ๒ - ๑ ๑ - 

ครั้งที่สอง 
(๓๑) ๑ ๒๙ ๑ - - ๑ - 

๒๕๖๔ 
 

ครั้งที่หนึ่ง 
(๓๐) ๑ ๒๖ ๓ - - ๑ - 

ครั้งที่สอง 
(๕๑) ๓ ๔๖ ๒ - ๑ ๒ - 

๒๕๖๕ 

ครั้งที่หนึ่ง 
(๒๗) ๓ ๒๔ - - - ๒ ๑ 

ครั้งทีส่อง 
(๓๔) ๑ ๑๑ ๒๒ - - - - 

รวม ๒๖๗** ๒๑ ๒๑๖ ๓๐ - ๒ ๑๘ ๑* 

: (ที่มาข้อมูล : สำนักวิชาการ) 



๒ 
 

หมายเหตุ : กระทู้ถามทีร่อตอบในราชกิจจานุเบกษา หมายถงึ กระทูถ้าม ๒ กรณ ีดังนี้  
               ๑. กระทู้ถามเป็นหนังสือทีข่อใหต้อบในทีป่ระชมุวฒุิสภาแต่ยังมิได้มีการตอบจนสิน้สุดสมัยประชมุจึงเปลี่ยน    
                   สถานะการตอบจากการตอบในที่ประชมุวุฒสิภาเปน็ตอบในราชกิจจานุเบกษา (ข้อบงัคับ ข้อ ๑๖๒)  
                   สมัยประชุมที่ ๒/๒๕๖๕ มีกระทูถ้ามทีแ่ปลงสถานะการตอบ จำนวน ๗ กระทู้  
               ๒. กระทู้ถามเป็นหนังสือทีข่อใหต้อบในราชกิจจานุเบกษา แต่ยังมไิดม้กีารตอบ (ข้อบังคบั ขอ้ ๑๖๓) 
 

------------------------------------------------------ 
 

* กระทู้ถามที่มีประเด็นต้องติดตามและอยู่ระหวา่งการดำเนินการ 
  (หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังไม่ไดร้ายงานผลกลับมา) จำนวน ๑ กระทูถ้าม ได้แก ่
  -  นโยบายต่อราษฎรผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายอำพล  จินดาวัฒนะ 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
   การประชมุวฒุิสภา ครั้งที ่๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วนัจันทร์ที่ ๘ สงิหาคม ๒๕๖๕ 
   (มีหนังสือตดิตามไปยังปลดักระทรวงมหาดไทยแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง) คือ  
    ครั้งที่ ๑ ตดิตามไปเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕  
     ครั้งที่ ๒ ตดิตามไปเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ 

 
---------------------------------------------- 

 
 

 
คณะอนกุรรมาธิการตดิตามมติของวฒุิสภา  

ข้อมูล ณ วนัที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
บัญชีกระทู้ถามของวุฒิสภาจำแนกตามผู้ตั้งกระทู้ถาม 

(รวบรวมโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) 



๔ 
 

 

 
 

กระทู้ถามของวุฒสิภา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
รวมทุกสมัย 

(จำแนกตามผูต้ั้งกระทู้ถาม) 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จำนวนกระทู้ถาม หมายเหต ุ
๑ นายอำพล  จนิดาวฒันะ ๕๕ กระทูถ้าม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๕๑) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา (๔) 
๒ นายชลิต  แกว้จินดา ๔ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 
๓ นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์ ๑๒ กระทูถ้าม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑๒) 
๔ นายคำนูณ  สิทธิสมาน ๑๔ กระทูถ้าม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑๐) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 
๕ นายเฉลมิชัย เฟื่องคอน ๒๕ กระทูถ้าม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๕) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒๐) 
๖ นายสุรเดช จริัฐติิเจรญิ ๒๕ กระทูถ้าม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒๓) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา (๒) 
๗ พันตำรวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๘ พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๙ นายตวง อันทะไชย ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
๑๐ นายจเด็จ อนิสว่าง ๔ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา (๓) 
๑๑ นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ(๓) 
๑๒ นายวนัชัย  สอนศริิ ๑๓ กระทูถ้าม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑๐) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๓) 
๑๓ นายระวี รุ่งเรือง ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๑๔ นางสาวภัทรา  วรามิตร ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
๑๕ พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๓) 
๑๖ พลตรี โอสถ ภาวิไล  ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๑๗ นายเจตน์ ศิรธรานนท ์ ๙ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๔) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๕) 
๑๘ ศาสตราจารยน์ิสดารก ์เวชยานนท์ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๑๙ นายอนศุักดิ์  คงมาลัย ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๒๐ สมชาย  แสวงการ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๒๑ นายธานี สโุชดายน ๗ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๗) 
๒๒ นางฉวรีัตน์  เกษตรสุนทร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๒๓ นายสวัสดิ์  สมัครพงศ์ ๕ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๕) 
๒๔ นายออน  กาจกระโทก ๕ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 



๕ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จำนวนกระทู้ถาม หมายเหต ุ
กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 

๒๕ นายมณเฑียร บุญตนั ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๒) 
๒๖ พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธกิาร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๒๗ นายทววีงษ์  จุลกมนตร ี ๔ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 
๒๘ พลเอก ดนัย มีชูเวท ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๓) 
๒๙ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๓๐ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๓๑ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ๔ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 
๓๒ พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๓๓ นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๓๔ พลเรือเอก พัลลภ ตมศิานนท์ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๓๕ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๓) 
๓๖ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๓๗ นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๓๘ นายชาญวิทย์  ผลชีวิน ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๓๙ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๔๐ นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๒) 
๔๑ พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
๔๒ พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๔๓ นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
๔๔ นายบุญมี สุระโคตร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๔๕ ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๔๖ นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๔๗ นายพิทักษ์  ไชยเจริญ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๔๘ พลเอก ฉตัรชัย  สาริกัลยะ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๔๙ ว่าที่ร้อยตรวีงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
๕๐ พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๕๑ นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๕๒ พลเอก บญุธรรม โอริส ๑๔ กระทูถ้าม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑๔) 
๕๓ นายปานเทพ กลา้ณรงค์ราญ ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๕๔ นายณรงค์ อ่อนสอาด ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๕๕ นายจิรชัย  มูลทองโร่ย ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๕๖ พลเอก ทวปี เนตรนิยม ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๕๗ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์เชดิบญุเมือง ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๕๘ นายเนาวรตัน์  พงษไ์พบูลย ์ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 รวม ๒๖๗ กระทูถ้าม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒๑๘) 
กระทูถ้ามด้วยวาจา (๔๙) 



๖ 
 

  



๗ 
 รายละเอียดกระทู้ถามของวุฒิสภา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
รวมทุกสมัย 

จำแนกตามผู้ตั้งกระทูถ้าม 

 
 
 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จำนวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 
๑ นายอำพล  จนิดาวฒันะ ๕๕ กระทูถ้าม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๕๑) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา (๔) 
๑) การตรวจพบสารพิษตกค้างในผัก ผลไม้ จำนวนมาก 
๒) การขยายอายุเกษียณราชการ  
๓) การยกเลกิการใช้วตัถุอนัตราย ๓ ชนดิ  
๔) การจดัการปัญหาบหุรีไ่ฟฟ้าผิดกฎหมาย 
๕) นโยบายหาบเรแ่ผงลอยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
๖) มาตรการสือ่สารและการกำกับสื่อมวลชน การสื่อสารออนไลน์ในภาวะวกิฤติ 

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่นครราชสมีา 
๗) มาตรการป้องกันความรุนแรงและการทำรา้ยร่างกายในโรงพยาบาล 
๘) การแก้ปญัหาคนลน้คุก  
๙) การจดัทำกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและอนุรักษว์ิถีชวีติกลุ่มชาติพันธุ์  

๑๐) การจดัทำกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสงัคม  
๑๑) ความปลอดภัยของข้อมูลสว่นบุคคลในระบบปฏิบัตกิาร "ไทยชนะ" 
๑๒) ปัญหานโยบายและการบริหารใน อสมท. 
๑๓) แนวทางการบูรณาการโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคมจากผลกระทบโควิดในระดับ

ตำบล 
๑๔) การแก้ปญัหาสทิธิบตัรทอง หลังยกเลกิสัญญาคลนิิกและโรงพยาบาลทุจรติ 
๑๕) แนวคดิและนโยบายการพัฒนายานอวกาศไทยไปลงดวงจันทร์ 
๑๖)  การจดัตั้งอุทยานแห่งชาตถิำ้ผาไท จงัหวัดลำปาง 
๑๗) การจดัทำพระราชบญัญตัิยตุิธรรมชมุชน  
๑๘) ผลกระทบจากกฎกระทรวง การขอและการออกใบอนญุาตขับรถและต่อใบอนญุาต 

ขับรถ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑๙) มาตรการการจดัการปญัหาสารพิษตกคา้งในพืชผักผลไม้  
๒๐) ผลกระทบพระราชบญัญตัิภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อเกษตรกรรม 

สวนปา่และไม้ยนืตน้ 
๒๑) การลดอุบตัิเหตุที่จดุตดัรถไฟกับถนน 
๒๒) มหาวิทยาลัยของประเทศไทยมีมากเกินไปหรือไม่ 
๒๓) การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
๒๔) การจดัให้ผู้ตอ้งหาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในระหว่างการแถลงข่าวของสำนักงานตำรวจ

แห่งชาต ิ   
๒๕) ระบบการฉดีวคัซนีป้องกันโควิด - ๑๙ ที่รวดเรว็ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 



๘ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จำนวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 
๒๖) ปัญหาการโฆษณาตรงและแฝงในสื่อของรฐั 
๒๗) ปัญหาการจำหน่ายอาวุธปืนทางออนไลน์ 
๒๘) การจดัการภัยพิบตัิจากโรงงานอตุสาหกรรม  
๒๙) การแก้ปญัหาการฆ่าตวัตายของคนไทยทีม่ีแนวโน้มสงูขึน้  
๓๐) การใหบ้ำเหน็จความชอบเปน็กรณีพิเศษแกบุ่คลากรสาธารณสุขด่านหนา้ 
๓๑) ความพยายามผลักดันใหบุ้หรี่ไฟฟ้าเป็นสินคา้ถูกกฎหมาย 
๓๒) ปัญหาการลักลอบทิง้ขยะพิษในชุมชน  
๓๓) การลดขนาดกำลังคนภาครฐัเพ่ือลดคา่ใช้จ่ายด้านบคุลากรของรัฐระยะยาว 
๓๔) การจดัการผลกระทบในห่วงโซ่อาหารจากกรณีนำ้มันรั่วไหลในทะเลอ่าวไทย จ. ระยอง 
๓๕) การขบัเคลื่อนแผนปฏบิัตกิารด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดว้ยโมเดลเศรษฐกิจ 

BCG 
๓๖) โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำตน้ทุนในเขือ่นภูมิพล แนวส่งนำ้ยวม-อ่างเก็บน้ำภูมิพล 
๓๗) การขบัเคลื่อนนโยบายการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ 
๓๘) อาหารแพงรับปีใหม่ รัฐบาลแก้อย่างไร 
๓๙) การจดัทำกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสงัคม 
๔๐) นโยบายประชากรเพ่ือรับมอืสังคมอตัราเกดิตำ่ 
๔๑) การควบคมุสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ดูแลผูสู้งอาย ุและผูอ้ยู่ในภาวะพึ่งพิง 
๔๒) นโยบายให้ผูป้ระกันตนนำเงนิกองทนุชราภาพประกันสงัคมออกมาใช้ก่อน  

และใช้ค้ำประกันเงนิกู้ 
๔๓) ปัญหาการบุกรุกโบราณสถานเขาแดง จงัหวัดสงขลา 
๔๔) การส่งเสริมการใชไ้ม้ยืนต้นเป็นหลกัทรัพย์ค้ำประกันทางธุรกิจ 
๔๕) การรบัมือเงินเฟ้อสนิค้าแพงและเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตวั 
๔๖) การต่อยอดการอนุรกัษ์รุกขมรดกของแผน่ดนิ 
๔๗) การขบัเคลื่อนนโยบายสง่เสริมการปลูกต้นไม้ยนืตน้เพ่ือเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและ 

การออม 
๔๘) การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยนืตน้เพ่ือเศรษฐกิจและการออมดว้ยธนาคารตน้ไม้ 
๔๙) นโยบายต่อราษฎรผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
๕๐) นโยบายการสง่เสรมิการใชพ้ลังอำนาจออ่น (Soft Power) เพื่อเปน็เครื่องมือพัฒนา

ประเทศ 
๕๑) การส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 
๕๒) การควบคมุอาวุธปืน 
๕๓) ผลสัมฤทธิก์ารปฏิรูปประเทศ 
๕๔) การดำเนนิงานโครงการพฒันาพ้ืนทีต่้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 

ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 
๕๕) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ๔ ภาค 

 
     



๙ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จำนวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 
๒ นายชลิต  แกว้จินดา ๔ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 

๑) นโยบายการแกไ้ขปญัหาภัยแล้งซ้ำซากอย่างเปน็ระบบและมีประสิทธิภาพ 
๒) ประกาศคณะกรรมการปฏิรปูที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรมเพื่อกำหนดรายการกิจการอื่นที่เป็น

การสนบัสนนุหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรม 
๓) การพัฒนาเครื่องโทคาแมค (Tokamak) หรือดวงอาทติย์จำลอง 
๔) การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการผลติอาหารอนาคตแหง่อาเซียน 

๓ นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์ ๑๒ กระทูถ้าม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑๒) 
๑) ปัญหาเดก็หรือวัยรุ่นขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ โดยไมม่ีใบขับขี่และขบัดว้ยความ

ประมาท 
๒) ปัญหาความเดือดร้อนจากการจัดใหม้ีรถแห่ในงานมหรสพ  
๓) ปัญหาคุณภาพและประสทิธภิาพของอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ตดิตามตวั (Electronic 

Monitoring : EM)  
๔) การแก้ไขปญัหาสายการบินเอาเปรียบและไม่มีความรับผิดชอบต่อผูโ้ดยสาร  
๕) การแก้ไขปญัหาชา้งปา่บุกรกุพื้นที่ชุมชน 
๖) มาตรการในการควบคุมตรวจสอบวตัถุอนัตราย สารเคมขียะพิษหรือของเสียอันตราย 
๗) การจดัการเรียนการสอนวิชาประวตัิศาสตรแ์ละหน้าที่พลเมือง 
๘) แผนการบรูณะศาลากลางจงัหวดันนทบรุีหลงัเก่า 
๙) ปัญหาสายไฟ สายสือ่สาร บนเสาไฟฟ้าที่รกรุงรังทีก่่อให้เกิดอนัตรายต่อประชาชน 

๑๐) แนวทางการสง่เสรมิเดก็และเยาวชนให้เรียนรู้และอนรุกัษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิญัญา
ท้องถิน่ 

๑๑) การปกป้องเดก็และเยาวชนจากการประกอบกิจการเกมและการจดัเรตติง้เกม 
๑๒) การอนุรักษแ์ละดูแลรักษาตน้ไม้ใหญ่ที่ทรงคุณค่าของแผน่ดนิ 

 
๔ นายคำนูณ  สิทธิสมาน ๑๔ กระทูถ้าม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑๐) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 
๑) ภาษีการขายฝากทีด่ินเพ่ือการเกษตรกรรมหรอืที่อยู่อาศัย  
๒) การฆ่าตัวตายของพนกังานสอบสวน ๕ คน ในรอบ ๔ เดือน 
๓) แนวทางการปรับแผนปฏิรูปประเทศตามมติคณะรฐัมนตรี ๓ ธนัวาคม ๒๕๖๒  
๔) การนำเขา้ขยะพลาสติกของไทยในปี ๒๕๖๑ สงูเปน็ประวัติการณ ์ 
๕) การขบัเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสรา้งความสามัคคีปรองดอง  
๖) ความคืบหน้าและเป้าหมายของการปฏิรปูตำรวจตามรฐัธรรมนญู  
๗) การรื้อถอนโบราณสถาน “บ้านบอมเบย์เบอร์ม่า” ที่จงัหวดัแพร ่
๘) การชุมนุมทางการเมอืงที่อนสุาวรีย์ประชาธปิไตย เมือ่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๙) ใบขับขีต่ลอดชีพ  

๑๐) การสรา้งสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ในซอยชัยพฤกษ์ ๓๓ แยก ๔ เขตตลิ่งชัน 
๑๑) วิกฤตฝุ่น PM ๒.๕ ใน กทม. และปรมิณฑล 



๑๐ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จำนวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 
๑๒) การประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หวั รชักาลที ่๗ ณ บริเวณหน้าอาคารรฐัสภาแห่งใหม่ 
๑๓) เหตุใดการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และ

สาธารณสขุ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๗/๒๕๖๔ จึงไมม่ีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกร่วมอยู่ด้วย 

๑๔) แนวทางการแก้ปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนบางส่วน กรณหียุดเดนิรถไฟฟ้า
ทางไกลมายังสถานกีรุงเทพ (หวัลำโพง)  
   

๕ นายเฉลมิชัย  เฟื่องคอน ๒๕ กระทูถ้าม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๕) 
กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒๐) 

๑) การชว่ยเหลือผูป้ระสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน“คาจกิิ”  
๒) ปัญหาการบรหิารงานการศกึษาและการขาดแคลนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

โรงเรียน  
๓) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (อีอซีี)  
๔) การชว่ยเหลือ เยียวยา ผู้ประกันตน กรณกีารระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
๕) การปฏิรปูประเทศด้านการศึกษา ตามร่างพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ....  
๖) การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิน่ 
๗) การใช้จ่ายเงินกู ้เพ่ือแก้ไขปญัหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รบั

ผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
๘) การขบัเคลื่อนการปฏิรปูตำรวจ ตามร่างพระราชบญัญตัิตำรวจแหง่ชาติ พ.ศ. .... 
๙) การใช้จ่ายเงินกูต้ามแผนงานหรอืโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสขุ เพ่ือแกไ้ข

ปัญหาการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท 
๑๐) การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 
๑๑) การใช้จ่ายเงินกู ้เพ่ือแก้ไขปญัหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รบั

ผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
๑๒) การชว่ยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาด 

ของโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
๑๓) การปรับปรุงการสอบสวนคดีอาญา 
๑๔) การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ – ๑๙ อนัเนื่องมาจากบ่อนการพนนัใน 

ภาคตะวันออก 
๑๕) การปฏิรปูตำรวจ ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๑๖) การกำหนดระยะเวลาดำเนนิงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยตุิธรรม 
๑๗) การใช้จ่ายเงินกูต้ามโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุม่เกษตรทฤษฎีใหม่ 
๑๘) ผลกระทบจากการทีธ่นาคารกรุงไทยพ้นจากการเปน็รัฐวิสาหกิจ 
๑๙) การเตรียมบุคลากรรองรบัโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอซีี 
๒๐) การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบนัการอาชีวศกึษา 

 



๑๑ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จำนวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 
๒๑) การปฏิรปูการศึกษาตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
๒๒) การใช้จ่ายเงินกูต้ามโครงการพัฒนาพืน้ที่ตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวติตามหลกั

ทฤษฎีใหม่ ประยกุต์สู ่โคกหนองนา โมเดล  
๒๓) การใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมัยใหมแ่ละ

เชื่อมโยงตลาด 
๒๔) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟแูหลง่น้ำกดุปราสาท หมู ่๑๒ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู ่ 

จังหวดัศรีสะเกษ 
๒๕) การตรวจสอบและถว่งดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ 

ในคดีอาญา 
๖ นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ ๒๕ กระทูถ้าม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒๓) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา (๒) 
๑) ความก้าวหน้าการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบรุี  
๒) เร่งสรา้งความปลอดภัยทางถนน  
๓) การขยายสญัญาสัมปทาน โครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ ๒ (ทางพิเศษศรรีัช) 
๔) โครงการรถไฟความเรว็สูง กรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา -หนองคาย  
๕) โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 
๖) แผนพัฒนาทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง หมายเลข ๘ สายนครปฐม - ชะอำ 
๗) โครงการระบบทางดว่นขั้นที ่๓ สายเหนือ เพื่อเชื่อมโยงโครงขา่ย ทางพิเศษ  

ในแนวตะวนัออก – ตะวันตก (East – West Corridor) อย่างสมบูรณ ์
๘) โครงการอ่างเก็บน้ำในพ้ืนทีจ่ังหวดัปราจีนบุรี 
๙) ร่างพระราชบัญญัติการขนสง่ทางราง พ.ศ. ....  

๑๐) การขนส่งสนิค้าทางรางเพิ่มขึ้น 
๑๑) การประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ที่ลาดกระบัง 
๑๒) นโยบายปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์ทกุประเภทบนถนนทีม่ีช่องจราจร 

ตั้งแต ่๔ ชอ่งขึน้ไป จาก ๙๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง เป็น ๑๒๐ กิโลเมตรตอ่ชั่วโมง  
๑๓) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุม่) 
๑๔) การก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง 
๑๕) สถานขีนสง่ผู้โดยสารกรุงเทพ 
๑๖) การเทียบเท่าวัสดแุละวิธกีารก่อสรา้งโครงการรถไฟความเร็วสูง 
๑๗) การใช้พลังงานกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๑๘) โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอา่วไทย (Land Bridge) 
๑๙) แผนการพัฒนาเพื่อรองรบัการเปดิให้บริการรถไฟ จนี-ลาว 
๒๐) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง 
๒๑) การปรับเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
๒๒) การพัฒนาทีด่ินย่านสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) 
๒๓) โครงการก่อสรา้งทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข ๖ (M6)  

สายบางปะอนิ – สระบุรี – นครราชสีมา 



๑๒ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จำนวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 
๒๔) การรัว่ไหลของนำ้มันดิบกลางทะเล 
๒๕) แนวทางการบริหารกองทุนน้ำมนัเชื้อเพลิง 

 
๗ พันตำรวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

๑) การแก้ไขปญัหาฝุน่ละอองทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และประชาชนอย่างรุนแรง 
 

๘ พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๑) ปัญหาการบรหิารจดัการศาสนสมบตัิของวดั 

 
๙ นายตวง  อนัทะไชย ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
๑) นโยบายการปฏิรูประบบการบรหิารจดัการศึกษาในภูมภิาค  
๒) นโยบายการเปิดเทอมเป็นปกติในการจดัการเรียนการสอน 
๓) การแก้ไขคำสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐  

เรื่อง การบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
 

๑๐ นายจเด็จ  อนิสวา่ง ๔ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
กระทูถ้ามด้วยวาจา (๓) 

๑) นโยบายในการแกไ้ขปัญหาข่าวปลอมที่เผยแพร่ในสงัคมออนไลน ์ 
๒) การบริหารจัดการกับภิกษุสงฆ์ในบวรพุทธศาสนาบางรปูที่มีพฤตกิารณไ์ม่เหมาะสม 
๓) ค่าฝุ่นละออง PM ๒.๕ กำลงัก่อให้เกิดอนัตรายใหญ่หลวงโดยเฉพาะใน กทม. 
๔) ผลสำเร็จของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจกัรไทย - ราชอาณาจักร

ซาอดุิอาระเบีย 
๑๑ นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๓) 

๑) การประกาศให้สารเคมีทางการเกษตร ๓ ชนดิ เป็นวตัถอุันตรายชนดิที่ ๔  
๒) การพัฒนาใหป้ระเทศไทยเปน็ศูนย์กลางการคา้เมลด็พันธุ์ระดับเอเชีย 
๓) ความก้าวหน้าการกักพืชและการป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืชตา่งถิน่ของไทย 

 
๑๒ นายวนัชัย  สอนศริิ ๑๓ กระทูถ้าม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑๐) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๓) 
 ๑) การบริหารจัดการทีด่นิ ส.ป.ก.  

๒) การป้องกนัภัยหรือเหตุร้ายแรงในแต่ละจงัหวัด  
๓) การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของบุคคลที่จะบวชเป็นพระ 
๔) รายการในทีวหีรือสื่อต่าง ๆ หลอกลวง/งมงาย 
๕) มาตรการในการจัดการปัญหาการปล่อยเงินกูห้นีน้อกระบบ 
๖) การบงัคับคดกีับผู้เกี่ยวขอ้งกับการทุจรติในคดีระบายขา้วแบบรฐัตอ่รัฐ 



๑๓ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จำนวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 
๗) ปัญหาเตาเผาศพวัดชำรดุเสยีหายจากกรณีการเผาศพผู้เสียชีวิต จากการติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) ทีม่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
๘) นักโทษลน้คุก และสถานการณ์โควิดในคุก 
๙) ภาพรวมการเลือกตัง้ อบต. และการป้องกนัการทุจรติ 

๑๐) การลดโทษใหน้ักโทษคดีจำนำข้าว 
๑๑) การใช้ภาษาไทย การแต่งกายในการขายสินคา้ฯ 
๑๒) กำหนดวันเลอืกตั้งผู้วา่ กทม. และ สก. 
๑๓) กรณีเมาท์เทน บ ีอำเภอสตัหีบ จงัหวัดชลบุร ี

๑๓ นายระวี  รุ่งเรือง ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๑) การแก้ไขปญัหาอทุกภัยและภัยแล้งนอกเขตชลประทานอย่างยั่งยืน 

 
๑๔ นางสาวภัทรา  วรามิตร ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
๑) ความคืบหน้าการทบทวนมติการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐแปลง "ดงน้ำจั้น"  

"ดงบ้านอ้น" และ"ดงเหลา่แขม" ในท้องที่ตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๒) ติดตามผลของกระทู้ ๓ ดง 

๑๕ พลเอก เลิศรัตน์  รตันวานชิ ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๓) 
๑) นโยบายการบริหารจดัการปญัหาขยะในพื้นทีแ่หล่งท่องเที่ยวหลักในพื้นที่เกาะสมุย  

จังหวดัสุราษฎร์ธานี  
๒) แผนงานพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
๓) ปัญหาในการปฏิบตัิตามพระราชบัญญตัิภาษีท่ีดินและสิง่ปลูกสรา้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๑๖ พลตรี โอสถ  ภาวิไล  ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

๑) นโยบายและแนวทางในการแก้ไขปญัหาศูนยต์รวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา 
ของประเทศ 

 
๑๗ นายเจตน์  ศิรธรานนท ์ ๙ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๔) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๕) 
๑) มาตรการในการควบคุมไวรสัใหม่โคโรน่า ๒๐๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข 
๒) มาตรการคลายล็อกสำหรับคนไทยกลับจากต่างประเทศก่อนมีวัคซนี  
๓) ติดตามพระราชบัญญตัิป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  
๔) ปัญหาภาคบริการจากผลกระทบ Covid – 19 ในเกาะสมุย 
๕) ปัญหาการบรรจุอัตราขา้ราชการกระทรวงสาธารณสุขใหม่ ๔๕,๖๘๔ ตำแหน่ง 
๖) สถานการณ ์COVID – ๑๙ และมาตรการสร้างความมัน่ใจเรื่องวคัซนีให้กบัประชาชน 
๗) การดำเนนิการปรับปรุงแผนที่แนวเขตทีด่ินของรัฐแบบบรูณาการมาตราสว่น  

๑ : ๔๐๐๐ (One Map) เพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิทำกนิใหก้ับประชาชน 
 



๑๔ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จำนวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 
๘) โครงการคลองลาดพร้าว 
๙) การแก้ไขเยียวยาบุคลากรสาธารณสขุหลงัการถ่ายโอน รพ.สต. 

 
๑๘ ศาสตราจารยน์ิสดารก ์ เวชยานนท ์ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

๑) ขอรับทราบแนวปฏบิัตขิองกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับเรื่องการเกณฑ์ทหาร 
กองประจำการ 
 

๑๙ นายอนศุักดิ์  คงมาลัย ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๑) ผลความคืบหน้าการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนตำบล 
๒) การแก้ไขปญัหาน้ำทว่มที่ราบลุ่มแม่น้ำภาคกลางซ้ำซาก 

 
๒๐ สมชาย  แสวงการ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 

๑) การจดัเก็บภาษทีี่ดนิและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบญัญัติภาษีท่ีดินและสิง่ปลูกสรา้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒) การดำเนนิคดีกบันายอานนท์ นำภา แกนนำการชุมนุม 
 

๒๑ นายธานี  สุโชดายน ๗ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๗) 
๑) การชว่ยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัตกิรณฉีุกเฉิน กรณีภัยหนาว 
๒) การชว่ยเหลือค่าเล่าเรียนแกป่ระชาชนซึ่งเป็นนักเรียน นสิิต นักศึกษาที่ได้รบัผลกระทบ 

จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) 
๓) การใช้จ่ายเงินกูต้ามแผนงานหรอืโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสขุเพ่ือแก้ไข

ปัญหาการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
๔) ความคืบหน้าการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเภทและชนิดของ

ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกดิใหม่ทดแทนได้ในอุทยานแห่งชาตติามพระราชบญัญตัิ
อุทยานแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๕ 

๕) ขอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแกชุ่ดรักษาความปลอดภัยหมูบ่้าน (ชรบ.) 
๖) ปัญหาการตดัหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนปา่ 
๗) ขอให้กำหนดคา่ตอบแทนแก่คณะกรรมการหมูบ่้าน 

 
๒๒ นางฉวรีัตน์  เกษตรสุนทร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

๑) การก่อสร้างทา่อากาศยานแห่งใหม่ทีอ่ำเภอบางเลน–นครชัยศร ีจังหวดันครปฐม 
 

๒๓ นายสวัสดิ์  สมัครพงศ์ ๕ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๕) 
๑) ขอให้ยกระดบันกนางแอน่ทีท่ำรังในสิง่ปลูกสร้างบ้านรังนกนางแอ่นเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจ 

ของเกษตรกรและให้ภาคธรุกิจสามารถจำหน่ายรังนกนางแอน่ส่งออกตลาดต่างประเทศ
ได้อย่างเสรเีพื่อนำเงินรายได้เขา้มาฟ้ืนฟูประเทศหลงัการระบาดของไวรัสโคโรนา  
โควคิ-๑๙ 



๑๕ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จำนวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 
๒) ปัญหาการดำเนนิการฟืน้ฟูผลกระทบของสถานการณ์ระบาด ของไวรัส COVID - 19  

ที่มีต่อภาคเกษตร ภาคชุมชน 
๓) การป้องกนัการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณข์องทะเลทั้งทะเล

อ่าวไทย และทะเลอันดามนัด้วยปะการังเทียมรูปโดมทะเล (Seadome) 
๔) ความคืบหน้าของโครงการกอ่สร้างสะพานมติรภาพไทย - มาเลเซีย (สะพานสตูล - 

เปอร์ลิส) หรือ Andaman Gateway ณ จังหวดัสตูล 
๕) ปัญหาการบรหิารงานของมหาวิทยาลัยทีข่าดหลกัธรรมาภิบาล 

 
๒๔ นายออน  กาจกระโทก ๕ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 
๑) ปัญหาการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
๒) ปัญหาความล่าช้าการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ผู้เรียนยดึมัน่ศาสนา 

สู่การปฏิบตั ิ
๓) ปัญหาการขาดแคลนครูในสถานศกึษาขนาดเล็ก 
๔) การแก้ปญัหาหนี้สนิขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
๕) ปัญหาการจ่ายสินไหมการทำประกันชวีติ ประกนัภัยกลุม่ และประกนัภัยคุ้มครอง

สินเชื่อของสมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์ครู 
 

๒๕ นายมณเฑียร บุญตนั ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๒) 
๑) ความคืบหน้าในการจดัทำและเสนอร่างพระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏบิัติ

ต่อบุคคล พ.ศ. ....  
๒) ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานของรฐั 

 
๒๖ พลเอก ยอดยุทธ  บญุญาธกิาร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

๑) ปัญหาการดำเนนิโครงการระบบตั๋วร่วมขนส่งสาธารณะ 
 

๒๗ นายทววีงษ์  จุลกมนตร ี ๔ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 
๑) การก่อสร้างทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข ๓๔๘ 
๒) ปัญหาการประเมนิผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment 

หรือ EIA) 
๓) ความปลอดภัยในการใชบ้รกิารรถโดยสารสาธารณะ 
๔) มาตรการในการสร้างความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน 

 
๒๘ พลเอก ดนัย  มีชูเวท ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๓) 

๑) มาตรการชว่ยเหลอืเกษตรกรผู้ไดร้ับผลกระทบจากการหา้มใช้สารเคมีพาราควอตและคลอร์
ไพริฟอส 
 



๑๖ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จำนวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 
๒) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผูไ้ดร้ับความเสียหายกรณีน้ำเคม็รุกลำ้พื้นที่การเกษตร 
๓) การแก้ไขปญัหาแรงงานตา่งด้าวให้เขา้มาทำงานอย่างถกูต้องตามกฎหมาย  

และการแก้ปญัหาขาดแคลนแรงงานของประเทศไทย 
๒๙ นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 

๑) ความคืบหน้าโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำตน้ทุนให้เขื่อนภูมพิล 
๒) พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และกฎมหาเถรสมาคม 

 
๓๐ พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน ์ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 

 ๑) การดำเนนิการตามพระราชบัญญตัิการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร ์พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒) การติดตามความคืบหนา้การป้องกันและแก้ไขปญัหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

 
๓๑ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ๔ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 

 ๑) การสรา้งความเป็นธรรมเรื่องอัตราเงนิเดือนของครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถาบนัอดุมศกึษา 

๒) หลักเกณฑแ์ละวิธกีารพิจารณาแตง่ตัง้บุคคลใหด้ารงตำแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์

๓) แนวทางการชว่ยเหลือนิสตินักศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบันของการแพรร่ะบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

๔) แนวทางการชว่ยเหลือนิสตินักศึกษาหลงัจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 
๓๒ พลตำรวจโท พิสัณห์  จุลดิลก ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) ปัญหาอาชญากรรมทีเ่กิดขึน้จากอาวธุปืน 
๓๓ นายกรรณภว์  ธนภรรคภวิน ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) ปัญหาการทุจรติในการออกเอกสารสิทธิในทีด่ิน 
๓๔ พลเรือเอก พัลลภ  ตมิศานนท ์ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 

 ๑) สถานภาพของคณะกรรมการแหง่ชาติศึกษาความเป็นไปได้ในการขุดคลองกระ 
เพื่อแก้ปญัหาวิกฤตเิศรษฐกจิและสังคม 

๒) ความพรอ้มรบัการตรวจประเมินมาตรฐานทางทะเลจากองค์การทางทะเลระหวา่ง
ประเทศ (IMO) 
 

๓๕ นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๓) 
 ๑) ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่กระทบต่อนกัศึกษาคร ูและบุคลากร 

ในสถาบนัอดุมศกึษา 
๒) การจดัเก็บภาษกีารขายหลกัทรัพย์  
๓) แนวทางการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

 



๑๗ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จำนวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 
๓๖ พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) ขอทราบแนวความคดิและแผนการดำเนนิการตามแผนแม่บทฯประเด็นความมัน่คง  
ในประเดน็ “แผนตำบล มั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน” 
 

๓๗ นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
 ๑) การจ่ายทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัด

ชายแดนใต้ 
๓๘ นายชาญวิทย์  ผลชีวิน ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) ขอให้เร่งรัดตดิตามกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
๓๙ พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย ์ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 

 ๑) การแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้มที่มีราคาสูงกระทบต่อค่าครองชีพ 
ของประชาชน 

๒) การแก้ไขปัญหาสถานการณพ์ลังงานในประเทศเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน 

๔๐ นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๒) 
 ๑) ข่าวถนนลาดยางที่ อ.มหาชนะชัย จ. ยโสธร – เสาไฟโซล่าเซลลโ์ผล่กลางทุ่งนา 

และเป็นทางตนัราษฎรไมไ่ดใ้ช้ประโยชน์ 
๒) ผลการจดัเก็บรายได้ของรฐับาล ป ี๒๕๖๕ 

๔๑ พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
 ๑) การพัฒนาการขนส่งทางทะเล 

๔๒ พลตำรวจโท ศานิตย์  มหถาวร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
 ๑) การแก้ไขปญัหาค่าปลกูค่าชดเชยและค่าบำรงุรักษาป่าจากวดัสำนกัสงฆ ์ที่พักสงฆ ์

และศาสนสถาน  
๔๓ นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 

 ๑)  การฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่นำ้ท่วมหลังน้ำลด 
๔๔ นายบุญมี  สุระโคตร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) ปัญหาการส่งออกข้าวไทยไปยังต่างประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
๔๕ ว่าที่ร้อยตร ีเชดิศักดิ์  จำปาเทศ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีปัญหาทีด่ินทำกิน   
๔๖ นางเพ็ญพักตร ์ ศรีทอง ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) การบริหารจัดการกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี 
๔๗ นายพิทักษ์  ไชยเจรญิ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 

 ๑) ปัญหาค่ารักษาสตัว์คลินิกเอกชนหรือโรงพยาบาลสัตว์ทีม่ีราคาสูงเกนิจรงิ 
๒) การแก้ปญัหาสขุภาพช่องปากและฟันของประชาชนอยา่งเปน็ระบบ 

๔๘ พลเอก ฉตัรชัย  สาริกัลยะ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
 ๑) การเตรียมการรองรับสถานการณ์ในชว่งฤดูฝนป ี๒๕๖๕ 



๑๘ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จำนวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 
๔๙ ว่าที่ร้อยตรวีงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักด ี ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 

 ๑) การขยายเขตไฟฟ้าตาม พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๒ พ.ร.บ. คนอยู่กับป่า 
๕๐ พลเรือเอก ฐนิธ  กติตอิำพน ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) การยกเว้นให้อาคารที่ใช้ในราชการไมต่้องขออนญุาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕๑ นายสุรสิทธิ์  ตรทีอง ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
 ๑) การปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ระหว่างจงัหวดัเชียงใหม่ - จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

๕๒ พลเอก บญุธรรม  โอริส ๑๔ กระทูถ้าม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑๔) 
 ๑) การเตรียมความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจนีที่จะเดินทาง

มากับรถไฟความเรว็สูงสายคุนหมิง – เวียงจันทน ์
๒) การแก้ปญัหาน้ำทว่มขัง น้ำป่าไหลหลากและดนิสไลด์ เมื่อเกดิฝนตกหนักต่อเนื่อง 

ในพ้ืนที่เศรษฐกิจของจังหวดัภูเกต็ 
๓) ความก้าวหน้าของแผนการตลาดท่องเที่ยว Six Countries One Destination  

ตามโครงการพัฒนาความรว่มมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater 
Mekong Subregion : GMS) 

๔) การแก้ปญัหาการประกอบธรุกิจให้เชา่ที่พักรายวันทีไ่ม่ถกูต้องตามกฎหมาย 
๕) การแก้ไขปญัหาสนามบินเบตงไม่มีสายการบนิใหบ้ริการ และความเหมาะสมในการ

ขยายสนามบิน 
๖) ขอทราบผลโครงการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรือเพ่ือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ 

และแผนการสร้างหรือพัฒนาท่าเรือต่าง ๆ บริเวณชายฝั่งทะเล 
๗) การผลติผู้เรียนด้านอาชวีศกึษาระบบทวิภาคี และระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝกึปฏิบตัิ 

อย่างเตม็รปูแบบนำไปสูก่ารจ้างงานและการสร้างงาน 
๘) มาตรการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศในพ้ืนที่ 

แหล่งท่องเที่ยว หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด – ๑๙ ลดระดับความรุนแรงลง 
๙) ขอทราบความกา้วหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ และการส่งเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ความรว่มมือทางเศรษฐกิจ อริวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง 
(Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy: 
ACMECS) 

๑๐) ขอทราบผลการประเมนิการดำเนินงาน การบรหิารจดัการ และผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียน 
ในพ้ืนที่ 

๑๑) ขอทราบมาตรการในการกำกับดแูล สง่เสรมิ สถานนวดแผนไทยและสปา และการ
ปรับแก้กฎหมายที่เอื้ออำนวยต่อการประกอบธรุกิจดา้นการส่งเสริมสขุภาพ  

๑๒) การแก้ปญัหาการขาดแคลนแรงงานภาคการท่องเที่ยวของจังหวดัเชียงใหม่และจังหวัด
ท่องเที่ยวอื่น ๆ มาตรการคุม้ครองแรงงาน และการจดัทำระบบฐานขอ้มูลกำลังคน 
ของประเทศ 

๑๓) การแก้ปญัหานักลงทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็น “นอมนิ”ี (Nominee) ในการเข้ามา
ประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยว ด้านอสังหารมิทรัพย ์และด้านอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย 



๑๙ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จำนวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 
๑๔) การพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวัย

แห่งชาต ิ
๕๓ นายปานเทพ  กล้าณรงคร์าญ ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
 ๑) การตรากฎหมายป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

๒) แนวทางและมาตรการในการจัดการอุทกภัยของประเทศไทย 
๓) มาตรการรองรับต่อการขึน้ของระดับน้ำทะเลและการวางแผนพืน้ที่เจ้าพระยาตอนลา่ง

รองรบั 
๕๔ นายณรงค์  อ่อนสอาด ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) ความคืบหน้าโครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอ่างเกบ็น้ำเขื่อนแม่กวงอดุมธารา 
๕๕ นายจิรชัย  มูลทองโร่ย ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 

 ๑) การบงัคับใชก้ฎหมายกับผู้ขบัขี่รถจักรยานยนต์และผู้โดยสารที่ไม่สวมหมวกนริภัย 
อันจะเป็นสาเหตุทำใหเ้กิดความอนัตรายตอ่ตวัผู้ขบัขี่รถจักรยานยนตแ์ละผูโ้ดยสาร 

๒) นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว 
๕๖ พลเอก ทวปี  เนตรนิยม ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) การแก้ปญัหาฝุน่ PM ๒.๕ พ้ืนที่ภาคเหนือ 
๕๗ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) การเพิ่มอตัรากำลังของผูป้ฏบิัติงานด้านการผงัเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือรองรับภารกิจที่เพิ่มขึน้ตามพระราชบญัญตัิการผังเมือง พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

๒) การมกีฎหมายคุณธรรมเพื่อกระบวนการบรหิารงานบุคคลภาครัฐ 
๕๘ นายเนาวรตัน์  พงษไ์พบูลย ์ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) การส่งเสริมและสนับสนุนให้เดก็และเยาวชนไดเ้รียนรู้ “ภูมิภาษาและปญัญาแผน่ดนิ” 
    
 รวม ๕๘ คน ๒๖๗ กระทูถ้าม กระทู้ถามเป็นหนังสือ (๒๑๘) 

กระทู้ถามดว้ยวาจา (๔๙) 
 
 

---------------------------------------------- 
 

คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภา  
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 ** กระทู้ถาม จำนวน ๒๕๖ กระทู้ จำแนกรายสมัยประชุมได้ ดังน้ี 
สมัยประชุมสามัญประจำปคีรั้งที่หน่ึง พ.ศ. ๒๕๖๒  
(วันที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒) จำนวน ๖ กระทู้ถาม ได้แก ่
 ๑. การตรวจพบสารพิษตกคา้งในผัก ผลไม ้จำนวนมาก (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
 ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ 

ผู้ตอบกระทูถ้าม : นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ ์รฐัมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
(มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานดำเนินการแลว้) 

 ๒. นโยบายการแก้ไขปญัหาภัยแล้งซ้ำซากอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ (กระทู้ถามเป็นหนงัสือ)  
 ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายชลิต  แก้วจนิดา 
 ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายประภัตร  โพธสธุน รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

(มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานดำเนินการแลว้) 
 ๓. ปญัหาเดก็หรอืวัยรุน่ขบัรถยนต์/รถจักรยานยนต ์โดยไม่มีใบขับขีแ่ละขับด้วยความประมาท  
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
 ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ ์
 ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอธิรฐั  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีชว่ยว่าการคมนาคม  
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 
  และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
 ๔. ภาษีการขายฝากทีด่ินเพ่ือการเกษตรกรรมหรือที่อยูอ่าศัย (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
 ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายคำนูณ  สิทธิสมาน 
 ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสันต ิ พร้อมพัฒน ์รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงการคลงั  
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผู้มาตอบกระทูถ้ามแทนนายกรัฐมนตรี) 
 ๕. การช่วยเหลือผูป้ระสบอทุกภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายโุซนร้อน“คาจิกิ”  
   (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
 ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน 
 ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายนิพนธ์  บุญญามณ ีรัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผู้มาตอบกระทูถ้ามแทนนายกรัฐมนตรี) 
 ๖. ความก้าวหนา้การก่อสรา้งทางหลวงพิเศษระหว่างเมอืง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี  
 ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ 
 ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม  ชดิชอบ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
  ตอบในราช กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๖๙ ง วนัที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒  
  หน้า ๒ – ๖ (เนือ่งจากสิ้นสดุสมัยประชุม)  
 
 
 
 



๒๑ 
 

สมัยประชุมสามัญประจำปคีรั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๒  
(วันที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) จำนวน ๓๖ กระทู้ถาม ได้แก ่
 ๑. การแก้ไขปัญหาฝุน่ละอองที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และประชาชนอย่างรุนแรง 
   (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พันตำรวจตรี  ยงยุทธ สาระสมบัต ิ
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อม (ไดร้ับมอบหมายให้เป็นผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรี) 
 ๒. การขยายอายุเกษียณราชการ (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวิษณ ุ เครืองาม รองนายกรฐัมนตรี  
   (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
  (มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานดำเนินการแลว้) 
 ๓. การฆ่าตัวตายของพนกังานสอบสวน ๕ คน ในรอบ ๔ เดือน (กระทู้ถามด้วยวาจา) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายคำนูณ  สิทธิสมาน 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ชยัชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
  (มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานดำเนินการแลว้) 
 ๔. ปัญหาการบรหิารจดัการศาสนสมบตัิของวดั (กระทู้ถามเป็นหนังสอื) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก สมเจตน ์ บุญถนอม 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเทวญั  ลปิตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรี  
   (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
  (มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานดำเนินการแลว้) 
 ๕. นโยบายการปฏิรูประบบการบรหิารจดัการศึกษาในภูมภิาค (กระทู้ถามเป็นหนังสอื) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายตวง  อนัทะไชย 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๖. ปญัหาการบรหิารงานการศึกษาและการขาดแคลนผูอ้ำนวยการ 
   และรองผู้อำนวยการโรงเรียน (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๗. นโยบายในการแกไ้ขปญัหาข่าวปลอมที่เผยแพร่ในสงัคมออนไลน์ (กระทูถ้ามเปน็หนงัสือ) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายจเด็จ  อินสว่าง 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายพุทธพิงษ์  ปุณณกันต์ รฐัมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 ๘. การประกาศให้สารเคมีทางการเกษตร ๓ ชนดิ เป็นวตัถอุันตรายชนดิที่ ๔  
   (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล 

ผู้ตอบกระทูถ้าม : นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ ์รฐัมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  
(ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
(มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานดำเนินการแลว้)  



๒๒ 
 

 ๙. การยกเลกิการใช้วตัถุอนัตราย ๓ ชนดิ (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ ์รฐัมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตร 
   และสหกรณ ์(ได้รบัมอบหมายให้เป็นผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรี) 
  (มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานดำเนินการแลว้) 
 ๑๐. การบริหารจดัการที่ดนิ ส.ป.ก. (กระทู้ถามด้วยวาจา) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวนัชัย  สอนศริ ิ
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า รฐัมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตร 
    และสหกรณ ์(ได้รบัมอบหมายให้เป็นผูต้อบกระทู้ถามแทนรัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 ๑๑. เร่งสร้างความปลอดภยัทางถนน (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายนิพนธ์  บุญญามณ ีรัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๒. การจดัการปัญหาบหุรีไ่ฟฟ้าผิดกฎหมาย (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวรีศกัดิ์  หวังศุภกิจโกศล รฐัมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงพาณิชย์    
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๓. แนวทางการปรบัแผนปฏิรูปประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี ๓ ธนัวาคม ๒๕๖๒ (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายคำนูณ  สิทธิสมาน 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเทวญั  ลปิตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรี  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๔. นโยบายหาบเรแ่ผงลอยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๕. ปัญหาความเดือดร้อนจากการจดัใหม้ีรถแห่ในงานมหรสพ (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ ์
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๖. การนำเขา้ขยะพลาสติกของไทยในปี ๒๕๖๑ สงูเปน็ประวัติการณ์ (กระทู้ถามดว้ยวาจา) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายคำนูณ  สิทธิสมาน 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวุธ  ศิลปอาชา รฐัมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
 ๑๗. ปัญหาคุณภาพและประสิทธภิาพของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ตดิตามตัว  
    (Electronic Monitoring : EM) (กระทูถ้ามเปน็หนังสือ) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ ์
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสมศกัดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรวี่าการกระทรวงยตุิธรรม 
 
 



๒๓ 
 

 ๑๘. การแก้ไขปญัหาอุทกภยัและภัยแลง้นอกเขตชลประทานอยา่งยั่งยืน (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายระวี  รุง่เรือง 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๙. ความคืบหนา้การทบทวนมติการจดัหาผลประโยชน์ในที่ดนิของรฐัแปลง "ดงนำ้จั้น"  
    "ดงบ้านอ้น" และ "ดงเหล่าแขม" ในท้องที่ตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (กระทูถ้ามเปน็หนังสือ) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นางสาวภัทรา  วรามิตร 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายนิพนธ์  บุญญามณ ีรัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
   (มีประเด็นต้องติดตาม ผู้ตัง้กระทู้ถามได้ตั้งกระทูถ้ามด้วยวาจาเพ่ือตดิตามผลของกระทู้ ๓ ดง 
   ในการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) 
   (*ตามกระทู้ลำดับที่ ๒๕)  
 ๒๐. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (อีอซีี)  
    (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
    และสิ่งแวดล้อม 
   (มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานดำเนินการแลว้) 
 ๒๑. การแก้ไขปญัหาสายการบินเอาเปรียบและไม่มคีวามรับผดิชอบต่อผูโ้ดยสาร  
    (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ ์
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายถาวร  เสนเนียม รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงคมนาคม  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม) 
 ๒๒. นโยบายการบริหารจดัการปญัหาขยะในพื้นทีแ่หล่งท่องเที่ยวหลักในพื้นที่เกาะสมุย  
    จังหวดัสุราษฎร์ธานี (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก เลศิรัตน์  รตันวานชิ 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายนิพนธ์  บุญญามณ ีรัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๒๓. นโยบายและแนวทางในการแก้ไขปญัหาศูนยต์รวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาของประเทศ   
    (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลตรี โอสถ  ภาวิไล 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายพิพัฒน ์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 
 ๒๔. การบริหารจัดการกับภิกษุสงฆ์ในบวรพุทธศาสนาบางรปูที่มีพฤตกิารณไ์ม่เหมาะสม  
    (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายจเด็จ  อินสว่าง 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเทวญั  ลปิตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรี  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 



๒๔ 
 

 ๒๕. ติดตามผลของกระทู้ ๓ ดง (ความคืบหน้าการทบทวนมติการจัดหาผลประโยชน์ 
    ในที่ดินของรัฐแปลง "ดงน้ำจั้น" "ดงบา้นอน้" และ "ดงเหล่าแขม" ในทอ้งทีต่ำบลกมลาไสย  
    จังหวดักาฬสินธุ์)  (กระทูถ้ามด้วยวาจา)  
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นางสาวภัทรา  วรามิตร 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายนิพนธ์  บุญญามณ ีรัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย) 
   (มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานดำเนินการแลว้) 
 ๒๖. การขบัเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสรา้งความสามัคคีปรองดอง   
    (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายคำนูณ  สิทธิสมาน 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวิษณ ุ เครืองาม รองนายกรฐัมนตรี  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๒๗. มาตรการในการควบคมุไวรัสใหมโ่คโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข  
    (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเจตน์  ศิรธรานนท ์
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสาธติ  ปิตเุตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
 ๒๘. ขอรับทราบแนวปฏบิัตขิองกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับเรื่องการเกณฑ์ทหารกองประจำการ    
    (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : ศาสตราจารย์นิสดารก ์ เวชยานนท ์
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ชยัชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม) 
 ๒๙. ผลความคืบหน้าการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนตำบล (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอนศุักดิ์  คงมาลัย 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายจุต ิ ไกรฤกษ ์รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
    ของมนุษย์ (ไดร้ับมอบหมายให้เป็นผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรฐัมนตรี) 
 ๓๐. การจดัเก็บภาษทีี่ดนิและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบญัญัติภาษีท่ีดินและสิง่ปลูกสรา้ง  
    พ.ศ. ๒๕๖๒ (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสมชาย  แสวงการ 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสันต ิ พร้อมพัฒน ์รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงการคลงั  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลัง)  
 ๓๑. การป้องกนัภัยหรือเหตุร้ายแรงในแต่ละจงัหวัด (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวนัชัย  สอนศริ ิ
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 



๒๕ 
 

 ๓๒. มาตรการสือ่สารและการกำกับสื่อมวลชน การสื่อสารออนไลน์ในภาวะวกิฤติ 
    สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่นครราชสมีา (กระทูถ้ามดว้ยวาจา) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายพุทธพิงษ์  ปุณณกันต์ รฐัมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
    และสังคม (ได้รับมอบหมายให้เป็นผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรฐัมนตรี) 
 ๓๓. การชว่ยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัตกิรณฉีุกเฉิน กรณีภัยหนาว 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายธานี  สุโชดายน 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี ตอบในราชกิจจานุเบกษา   
    เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
    หน้า ๒๗ – ๓๑ (เนื่องจากสิน้สุดสมัยประชุม) 
 ๓๔. มาตรการป้องกันความรุนแรงและการทำร้ายรา่งกายในโรงพยาบาล  
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสาธติ  ปิตเุตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
    ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๙๔ ง ลงวันที ่๒๓ เมษายน ๒๕๖๓  
    หน้า ๒๔ - ๒๗ (เนื่องจากสิน้สุดสมัยประชุม) 
 ๓๕. การแก้ปญัหาคนลน้คุก 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี ตอบในราชกิจจานุเบกษา  
    เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
    หน้า ๔๕ - ๕๐ (เนื่องจากสิน้สุดสมัยประชุม) 
 ๓๖. การขยายสญัญาสัมปทาน โครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ ๒ (ทางพิเศษศรรีัช) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม  ชดิชอบ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
    ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง วนัที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
    หน้า ๒๑ – ๒๕ (เนื่องจากสิน้สุดสมัยประชุม) 
 

สมัยประชุมสามัญประจำปคีรั้งที่หน่ึง พ.ศ. ๒๕๖๓  
(วันที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓) จำนวน ๕๒ กระทู้ถาม ไดแ้ก่  
 ๑. การก่อสร้างทา่อากาศยานแห่งใหมท่ี่อำเภอบางเลน – นครชัยศร ีจังหวดันครปฐม 
   (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นางฉวรีัตน ์ เกษตรสนุทร 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายถาวร  เสนเนียม รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงคมนาคม 
   (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม) 
 ๒. แผนงานพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก เลศิรัตน์  รตันวานชิ 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
   (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 



๒๖ 
 

 ๓. การพัฒนาใหป้ระเทศไทยเปน็ศูนย์กลางการคา้เมลด็พันธ์ระดับเอเชีย  
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายประภัตร  โพธสธุน รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
   (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๔. ความคืบหน้าและเป้าหมายของการปฏิรปูตำรวจตามรฐัธรรมนญู (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายคำนูณ  สิทธิสมาน 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเทวญั  ลปิตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรี  
   (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรี) 
  (มีประเด็นต้องติดตาม แตผู่้ตั้งกระทู้ถามไม่ตดิใจตดิตาม (ยตุิการติดตาม)) 
 ๕. การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของบุคคลที่จะบวชเป็นพระ (กระทู้ถามด้วยวาจา) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวนัชัย  สอนศริ ิ
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเทวญั  ลปิตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรี  
   (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๖. การช่วยเหลือ เยียวยา ผูป้ระกนัตน กรณกีารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
     (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : หม่อมราชวงศ์จตัุมงคล  โสณกุล รฐัมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๗. การรื้อถอนโบราณสถาน “บา้นบอมเบย์เบอร์ม่า” ทีจ่ังหวดัแพร่ (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายคำนูณ  สิทธิสมาน 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
  และสิ่งแวดล้อม (ไดร้ับมอบหมายให้เป็นผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรี) 
 ๘. การจดัทำกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและอนุรักษว์ิถีชวีติกลุ่มชาติพันธุ์ 
   (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอิทธพิล คุณปลื้ม รัฐมนตรวี่าการกระทรวงวฒันธรรม 
   (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
  ๙. การชุมนุมทางการเมอืงที่อนสุาวรีย์ประชาธปิไตย เมือ่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
  (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายคำนูณ  สิทธิสมาน 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ชยัชาญ ชา้งมงคล รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงกลาโหม 
   (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๐. รายการในทีวหีรอืสื่อตา่ง ๆ หลอกลวง/งมงาย (กระทู้ถามดว้ยวาจา) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวนัชัย  สอนศริ ิ
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเทวญั  ลปิตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรี 
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 



๒๗ 
 

 ๑๑. มาตรการคลายล็อกสำหรับคนไทยกลับจากตา่งประเทศกอ่นมวีัคซีน (กระทู้ถามด้วยวาจา) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเจตน์  ศิรธรานนท ์
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายดอน ปรมตัถ์วนิัย รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการตา่งประเทศ 
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 

๑๒. ขอให้ยกระดับนกนางแอ่นที่ทำรงัในสิ่งปลูกสรา้งบา้นรังนกนางแอ่นเป็นสตัว์เศรษฐกิจของเกษตรกร
และให้ภาคธรุกิจสามารถจำหน่ายรงันกนางแอน่ส่งออกตลาดต่างประเทศไดอ้ย่างเสรีเพ่ือนำเงิน
รายได้เข้ามาฟื้นฟูประเทศหลังการระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19 

  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
 ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสวัสดิ์  สมัครพงศ ์
 ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ  ศิลปอาชา รฐัมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
 ๑๓. การแก้ไขปญัหาช้างป่าบุกรุกพืน้ที่ชุมชน  (กระทู้ถามเป็นหนงัสือ) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ ์
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
   และสิ่งแวดล้อม 
 ๑๔. การปฏิรูปประเทศดา้นการศกึษาตามรา่งพระราชบญัญตัิการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. ....  
              (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๕. ติดตามพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (กระทู้ถามเป็นหนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเจตน์  ศิรธรานนท ์
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑๖. มาตรการในการจัดการปัญหาการปล่อยเงินกูห้นีน้อกระบบ (กระทู้ถามเปน็หนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวนัชัย สอนศิริ 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสมศกัดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรวี่าการกระทรวงยตุิธรรม 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๗. ปัญหาการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก (กระทู้ถามดว้ยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายออน  กาจกระโทก 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑๘. นโยบายการเปดิเทอมเป็นปกติในการจดัการเรียนการสอน (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายตวง  อนัทะไชย 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑๙. ความคืบหน้าในการจัดทำและเสนอร่างพระราชบัญญัตวิ่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... 
  (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายมณเฑยีร  บญุตนั 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสมศกัดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรวี่าการกระทรวงยตุิธรรม 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 



๒๘ 
 

 ๒๐. การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้บรหิารท้องถิน่ (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟ่ืองคอน 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
 ๒๑. โครงการรถไฟความเรว็สูง กรุงเทพมหานคร - นครราชสมีา –หนองคาย (กระทู้ถามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอธิรฐั  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงคมนาคม 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม) 
 ๒๒. ปัญหาการดำเนนิโครงการระบบตัว๋รว่มขนส่งสาธารณะ (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก ยอดยุทธ  บญุญาธิการ 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายถาวร  เสนเนียม รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงคมนาคม 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม) 
 ๒๓. การกอ่สร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘ (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายทววีงษ ์ จุลกมนตร ี    
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายถาวร  เสนเนียม รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงคมนาคม 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม) 
 ๒๔. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการห้ามใช้สารเคมีพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก ดนยั  มีชูเวท    
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ ์รฐัมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  (มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานดำเนินการแลว้) 
 ๒๕. ใบขับขี่ตลอดชีพ (กระทู้ถามด้วยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายคำนูณ  สิทธิสมาน   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายถาวร เสนเนียม รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม) 
 ๒๖. การจดัทำกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิและพัฒนาองค์กรภาคประชาสงัคม (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ  
  ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๒๗. โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสแีดง (กระทูถ้ามเปน็หนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายถาวร  เสนเนียม รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงคมนาคม 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม) 
 ๒๘. การสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ในซอยชัยพฤกษ์ ๓๓ แยก ๔ เขตตลิ่งชัน (กระทู้ถามเป็นหนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายคำนูณ  สิทธิสมาน  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายทรงศักดิ ์ ทองศร ีรฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 



๒๙ 
 

 ๒๙. ความคืบหนา้โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำต้นทนุให้เขื่อนภูมิพล (กระทู้ถามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายกติติศกัดิ์  รตันวราหะ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายประภัตร  โพธสธุน รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๓๐. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในระบบปฏิบตัิการ "ไทยชนะ" (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายพุทธพิงษ์  ปุณณกันต์ รฐัมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๓๑. ปัญหาภาคบริการจากผลกระทบ Covid – 19 ในเกาะสมุย (กระทู้ถามดว้ยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเจตน์  ศิรธรานนท ์   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายพิพัฒน ์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรงการท่องเทีย่วและกีฬา 
 ๓๒. ปัญหาการเขา้ถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงานของรัฐ (กระทู้ถามด้วยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายมณเฑยีร  บญุตนั   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายพุทธพิงษ์  ปุณณกันต์ รฐัมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 ๓๓. แผนพฒันาทางหลวงพเิศษระหวา่งเมือง หมายเลข ๘ สายนครปฐม – ชะอำ (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม  ชดิชอบ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๐ ง วนัที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ หน้า ๓๙ – ๔๑ 
 ๓๔. โครงการระบบทางดว่นขั้นที่ ๓ สายเหนือ เพ่ือเชือ่มโยงโครงข่าย ทางพิเศษ  
  ในแนวตะวนัออก – ตะวันตก (East – West Corridor) อย่างสมบูรณ ์(กระทู้ถามเป็นหนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม  ชดิชอบ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๐ ง วนัที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ หน้า ๔๒ – ๔๘ 
 ๓๕. การดำเนินการตามพระราชบัญญตัิการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก อนนัตพร  กาญจนรัตน ์   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายพุทธพิงษ์  ปุณณกันต์ รฐัมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
              ตอบในราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๑๓๗ ตอนพเิศษ ๒๗๒ ง วันที ่๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หนา้ ๑๘ – ๒๖ 
 ๓๖. ปัญหาการดำเนนิการฟื้นฟูผลกระทบของสถานการณ์ระบาด ของไวรัส COVID - 19  
  ที่มีต่อภาคเกษตร ภาคชุมชน (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสวัสดิ์  สมัครพงศ ์   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวตักรรม ตอบในราชกิจจานเุบกษา เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง วนัที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
หน้า ๑๑ – ๑๕ 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 ๓๗. การสร้างความเปน็ธรรมเรื่องอัตราเงนิเดือนของครแูละบคุลากรทางการศึกษาในสถาบันอดุมศกึษา 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ปิน่ปฐมรัฐ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวตักรรม  
ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง วนัที่ ๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ หน้า ๕ – ๑๐ 

 ๓๘. การใช้จ่ายเงินกู้ เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด 
  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟ่ืองคอน   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายพิพัฒน ์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง วนัที่ ๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ หน้า ๑๖ – ๒๒ 
 ๓๙. หลักเกณฑ์และวิธกีารพิจารณาแต่งตั้งบคุคลใหด้ำรงตำแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
  และศาสตราจารย ์(กระทู้ถามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ปิน่ปฐมรัฐ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอดุมศึกษา  
  วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม  
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง วนัที่ ๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ หน้า ๒๓ – ๒๕ 
 ๔๐. การบังคบัคดกีับผู้เกี่ยวข้องกบัการทุจรติในคดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวนัชัย  สอนศริ ิ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๙๒ ง วนัที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๓๔ – ๓๖ 
 ๔๑. การขับเคลื่อนการปฏิรปูตำรวจ ตามร่างพระราชบญัญตัิตำรวจแหง่ชาติ พ.ศ. ....   
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๙ ง วนัที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ หน้า ๒๗ – ๓๒ 
 ๔๒. การดำเนินคดีกบันายอานนท ์ นำภา แกนนำการชมุนุม (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสมชาย  แสวงการ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๕ ง วันที ่๑ เมษายน ๒๕๖๔ หน้า ๒๔ – ๒๕ 
 ๔๓. การใช้จ่ายเงินกู้ตามแผนงานหรอืโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือแก้ไขปญัหาการระบาด 
  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วงเงนิ ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสาธติ  ปิตเุตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  (ได้รบัมอบหมายจากรัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๑ ง วนัที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๓๒ – ๓๖ 
 
 



๓๑ 
 

 ๔๔. ปัญหานโยบายและการบรหิารใน อสมท. (กระทูถ้ามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๑ ง วนัที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๒๙ – ๓๑ 
 ๔๕. การบริหารจดัการหนี้สาธารณะ (กระทู้ถามเปน็หนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟ่ืองคอน  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๒๔ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๔ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๓ ง หนา้ ๖๐-๖๕ 
 ๔๖. การใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสงัคมทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการ 
  ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กระทูถ้ามเป็นหนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟ่ืองคอน 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๔ มนีาคม ๒๕๖๔ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๙ ง หนา้ ๕๘ –๖๔ 
 ๔๗. การชว่ยเหลอืทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกจิที่ไดร้ับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดต่อ 
  เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟ่ืองคอน 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๑ มนีาคม ๒๕๖๔ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๖ ง หนา้ ๗๒-๗๗ 
 ๔๘. การปรับปรุงการสอบสวนคดีอาญา (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟ่ืองคอน 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๘ ง หน้า ๙ – ๑๑ 
 ๔๙. ปัญหาการบรรจุอัตราขา้ราชการกระทรวงสาธารณสุขใหม่ ๔๕,๖๘๔ ตำแหน่ง (กระทู้ถามเป็นหนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเจตน์  ศิรธรานนท์  
      ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสาธติ ปติุเตชะ รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๒ ธนัวาคม ๒๕๖๓ เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๑ ง หน้า ๓๒-๓๖ 
 ๕๐. ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึน้จากอาวธุปนื (กระทูถ้ามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลตำรวจโท พิสัณห์  จุลดิลก   
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 ๕๑. พระราชบัญญัตคิณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และกฎมหาเถรสมาคม (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายกติติศกัดิ์  รตันวราหะ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๘ ง วนัที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๔๒ – ๔๔ 
 ๕๒. ปัญหาการทุจรติในการออกเอกสารสิทธิในทีด่ิน (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายกรรณภว์  ธนภรรคภวนิ   
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 
 



๓๒ 
 

สมัยประชุมสามัญประจำปคีรั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๓  
(วันที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) จำนวน ๓๑ กระทู้ถาม ได้แก่  
 ๑. มาตรการในการควบคุมตรวจสอบวัตถุอันตราย สารเคมีขยะพิษหรือของเสียอันตราย  
            (กระทูถ้ามเป็นหนังสือ) 
     ผู้ตัง้กระทู้ถาม : นายวัลลภ  ตงัคณานุรักษ ์   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 ๒. แนวทางการบรูณาการโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบโควดิในระดับตำบล 
     (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
     ผู้ตัง้กระทู้ถาม : นายอำพล  จินดาวฒันะ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๓. สถานภาพของคณะกรรมการแหง่ชาติศึกษาความเปน็ไปได้ในการขดุคลองกระเพ่ือแก้ปญัหาวิกฤติ  
  เศรษฐกิจและสังคม (กระทูถ้ามเป็นหนังสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา)  
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเรอืเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ถามนายกรฐัมนตร ี
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๑๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๔ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๔ ง หนา้ ๔๕-๔๙ 
 ๔. การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและการฟ้ืนฟูความอุดมสมบรูณ์ของทะเลทั้งทะเลอ่าวไทย  
  และทะเลอันดามันด้วยปะการังเทียมรูปโดมทะเล (Seadome) (กระทูถ้ามเปน็หนังสือ) 
     ผู้ตัง้กระทู้ถาม : นายสวสัดิ์  สมัครพงศ ์   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕. ค่าฝุน่ละออง PM ๒.๕ กำลังก่อใหเ้กิดอันตรายใหญห่ลวงโดยเฉพาะใน กทม. (กระทู้ถามดว้ยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายจเด็จ  อินสว่าง   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖. โครงการอา่งเก็บนำ้ในพืน้ที่จังหวดัปราจีนบรุี (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
  (มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานดำเนินการแลว้) 
 ๗. การแก้ปัญหาสิทธิบตัรทอง หลงัยกเลกิสัญญาคลนิิกและโรงพยาบาลทุจรติ (กระทู้ถามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ  

ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสาธติ ปติุเตชะ รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
(ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

 ๘. การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโควดิ – ๑๙ อันเนื่องมาจากบ่อนการพนันในภาคตะวันออก  
  (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั เฟื่องคอน   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสาธติ ปติุเตชะ รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 



๓๓ 
 

 ๙. วกิฤตฝุ่น PM ๒.๕ ใน กทม. และปริมณฑล (กระทูถ้ามดว้ยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายคำนูณ  สิทธิสมาน   
  ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายวราวุธ  ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๐. สถานการณ์ COVID – ๑๙ และมาตรการสร้างความมั่นใจเรื่องวัคซีนให้กับประชาชน (กระทู้ถามด้วยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเจตน์  ศิรธรานนท ์
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสาธติ  ปิตเุตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๑. การชว่ยเหลอืค่าเลา่เรยีนแกป่ระชาชนซึ่งเปน็นักเรยีน นิสตินกัศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์    
            การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ ๑๙) (กระทู้ถามเป็นหนังสือ ขอให้ตอบ 
  ในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายธานี  สุโชดายน 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 ๑๒. การใช้จ่ายเงินกู้ตามแผนงานหรอืโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาด 
            ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทู้ถามเป็นหนังสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายธานี  สุโชดายน 
  ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๙ ง หนา้ ๕ – ๙ 
 ๑๓. ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทีก่ระทบต่อนักศึกษาคร ูและบคุลากร 
  ในสถาบนัอดุมศกึษา (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสถติย์  ลิ่มพงศ์พันธุ ์
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอดุมศึกษาฯ 
 ๑๔. การปฏิรูปตำรวจตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวิษณ ุ เครืองาม รองนายกรฐัมนตรี 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๕. แนวคดิและนโยบายการพัฒนายานอวกาศไทยไปลงดวงจันทร์ (กระทูถ้ามดว้ยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอดุมศึกษาฯ 
 ๑๖. การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทกุขัน้ตอนของกระบวนการยุตธิรรม (กระทู้ถามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวิษณ ุ เครืองาม รองนายกรฐัมนตรี 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๗. ร่างพระราชบัญญัตกิารขนสง่ทางราง พ.ศ. .... (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม ชดิชอบ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๕ ง หนา้ ๒๐ – ๒๓ 
 
 



๓๔ 
 

 ๑๘. การขนส่งสนิคา้ทางรางเพ่ิมขึน้ (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม ชดิชอบ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๕ ง หนา้ ๒๐ – ๒๓ 
 ๑๙. การใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (กระทูถ้ามเปน็หนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเฉลมิชัย ศรอี่อน รัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๕ ง หนา้ ๒๐ – ๒๓ 
 ๒๐. ผลกระทบจากการทีธ่นาคารกรงุไทยพ้นจากการเป็นรฐัวิสาหกิจ (กระทู้ถามเป็นหนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเฉลมิชัย ศรอี่อน รัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง วนัที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๓๐ – ๓๗ 
 ๒๑. การเตรียมบุคลากรรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรอือีอีซ ี(กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี   
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง วนัที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๓๘ – ๔๙ 
 ๒๒. การจดัตัง้อุทยานแห่งชาติถำ้ผาไท จังหวดัลำปาง (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี   
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง วนัที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๓๘ – ๔๙ 
 ๒๓. การประกอบการสถานบีรรจแุละแยกสินค้ากลอ่ง (ICD) ที่ลาดกระบงั (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม ชดิชอบ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม   
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๙ มถิุนายน ๒๕๖๔ เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง หน้า ๒๓ – ๓๒ 
 ๒๔. ขอทราบแนวความคดิและแผนการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ ประเดน็ความมั่นคง ในประเดน็ 
  “แผนตำบล มั่นคง มั่งคัง่ ยัง่ยืน” (กระทู้ถามเป็นหนังสอื) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี   
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๑๗ มถิุนายน ๒๕๖๔ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง หน้า ๑๒ – ๒๓ 
 ๒๕. การจดัทำพระราชบัญญัติยตุิธรรมชมุชน (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี   
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๑๗ มถิุนายน ๒๕๖๔ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง หน้า ๑๒ – ๒๓ 
 ๒๖. ผลกระทบจากกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขบัรถและต่อใบอนญุาตขับรถ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม ชดิชอบ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม  
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๙ มถิุนายน ๒๕๖๔ เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๔ง หน้า ๓๓ – ๓๗ 



๓๕ 
 

 ๒๗. การประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗  
  ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาแหง่ใหม่ (กระทู้ถามเป็นหนังสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายคำนูณ  สิทธิสมาน   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอิทธพิล คุณปลื้ม รัฐมนตรวี่าการกระทรวงวฒันธรรม 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง วนัที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๕๐ – ๕๔ 
 ๒๘. มาตรการการจัดการปญัหาสารพิษตกค้างในพืชผกัผลไม้ (กระทูถ้ามเปน็หนังสอื) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี  
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๙ มถิุนายน ๒๕๖๔ เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง หน้า ๓๘ – ๔๓ 
 ๒๙. ผลกระทบพระราชบญัญัติภาษีท่ีดินและสิง่ปลูกสรา้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อเกษตรกรรมสวนป่าและไม้ยืนต้น 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั  
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง วนัที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๕๕ – ๕๘ 
 ๓๐. นโยบายปรบัเพิ่มอตัราความเรว็ของรถยนต์ทกุประเภทบนถนนทีม่ีช่องจราจรตัง้แต่ ๔ ช่องขึ้นไป  
  จาก ๙๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง เป็น ๑๒๐ กิโลเมตรตอ่ชั่วโมง  (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม ชดิชอบ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม  
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๙ มถิุนายน ๒๕๖๔ เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง หน้า ๔๔ – ๔๕ 
 ๓๑. โครงการรถไฟฟ้าสายสนี้าตาลช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม ชดิชอบ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม  
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๙ มถิุนายน ๒๕๖๔ เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง หน้า ๔๔ – ๔๕ 
 
สมัยประชุมสามัญประจำป ีครั้งที่หน่ึง พ.ศ. ๒๕๖๔  
(วันที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔) จำนวน ๓๐ กระทู้ถาม ไดแ้ก่  

   ๑. การลดอบุัตเิหตุที่จุดตดัรถไฟกับถนน (กระทูถ้ามเป็นหนังสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม ชดิชอบ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม  
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง วนัที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้า ๓๑ – ๓๘ 
   ๒. การดำเนนิการปรบัปรงุแผนที่แนวเขตที่ดนิของรัฐแบบบูรณาการมาตราสว่น ๑ : ๔๐๐๐ (One Map)    
            เพื่อแก้ไขปัญหาทีด่ินทากินใหก้ับประชาชน (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายเจตน์  ศิรธรานนท ์  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ชยัชาญ ชา้งมงคล  รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 
 
 



๓๖ 
 

   ๓. การให้ความชว่ยเหลือเกษตรกรผู้ได้รบัความเสียหายกรณีน้ำเค็มรุกล้ำพ้ืนทีก่ารเกษตร  
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : พลเอก ดนยั  มีชูเวท   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
  (มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานดำเนินการแลว้) 
   ๔. การจัดการเรียนการสอนวิชาประวตัิศาสตรแ์ละหนา้ที่พลเมือง (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ ์   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๕. การสรรหาบคุคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบนัการอาชวีศกึษา (กระทู้ถามด้วยวาจา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๖. ปัญหาความล่าช้าการน้อมนำพระบรมราโชบายดา้นการศึกษา ผู้เรียนยึดมั่นศาสนาสู่การปฏิบตัิ 
  (กระทูถ้ามเป็นหนังสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา เสนอวันที ่๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายออน  กาจกระโทก   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง วนัที่ ๗ กนัยายน ๒๕๖๔ หน้า ๑๖ – ๑๘ 
   ๗. การจ่ายทุนการศกึษาให้แกน่ักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสูร่ะบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 
  (กระทูถ้ามเป็นหนังสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา เสนอวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเอนก เหลา่ธรรมทศัน ์รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการอดุมศึกษาวิทยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๐ ง วนัที่ ๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 
หน้า ๒๘ – ๓๑ 

   ๘. มหาวิทยาลัยของประเทศไทยมีมากเกินไปหรือไม่ (กระทูถ้ามเป็นหนังสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
  เสนอวนัที่ ๘ กนัยายน ๒๕๖๔) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเอนก เหลา่ธรรมทศัน ์รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการอดุมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
  วิจัย และนวัตกรรม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๐ ง วนัที่ ๓ พฤศจกิายน  
   ๒๕๖๔ หน้า ๓๒ – ๓๗ 
   ๙. การส่งเสรมิวสิาหกิจเพ่ือสังคม (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื ขอใหต้อบในราชกิจจานุเบกษา)  
  เสนอวนัที่ ๘ กนัยายน ๒๕๖๔) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๘๓ ง วนัที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้า ๓๖ – ๔๒ 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 ๑๐. การจดัให้ผูต้้องหาให้สมัภาษณ์สื่อมวลชนในระหวา่งการแถลงขา่วของสานักงานตำรวจแห่งชาติ 
  (กระทูถ้ามเป็นหนังสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา เสนอวันที ่๘ กันยายน ๒๕๖๔) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี  
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๓ ง วันที ่๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ หน้า ๔๖ – ๕๑ 
 ๑๑. ขอให้เร่งรดัติดตามกระบวนการสรรหาอธิการบดมีหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (กระทูถ้ามเป็นหนังสือ 
  ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา เสนอวนัที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายชาญวทิย์  ผลชีวนิ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายพิพัฒน ์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๒ ง วนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้า ๔๑ – ๔๔ 
 ๑๒. ระบบการฉดีวคัซนีป้องกันโควดิ - ๑๙ ทีร่วดเร็วทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอำพล จินดาวฒันะ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสาธติ  ปิตเุตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๓. ปัญหาการประเมนิผลกระทบกับสิง่แวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายทววีงษ ์ จุลกมนตร ี  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวุธ  ศิลปะอาชา รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๔. แผนการบรูณะศาลากลางจังหวดันนทบุรหีลงัเกา่ (กระทู้ถามเปน็หนงัสือ) 
  ผูต้ั้งกระทู้ถาม : นายอำพล  จนิดาวฒันะ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสาธติ  ปิตุเตชะ รฐัมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงสาธารณสขุ 
 ๑๕. ปัญหาการโฆษณาตรงและแฝงในสื่อของรัฐ (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ ์  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๖. ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรมเพ่ือกำหนดรายการกิจการอืน่ทีเ่ปน็การสนับสนนุหรือ 
  เกี่ยวเนือ่งกับการปฏิรปูที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรม (กระทูถ้ามเปน็หนังสอื) 
  ผูต้ั้งกระทู้ถาม : นายชลติ  แกว้จินดา 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเฉลมิชัย  ศรีอ่อน  รัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๖ ง วนัที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ หน้า ๔๒ – ๔๗ 
 ๑๗. เหตุใดการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามคำสั่ง 
            นายกรัฐมนตร ีที่ ๗/๒๕๖๔ จึงไมม่ีอธบิดกีรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรว่มอยูด่้วย 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผูต้ั้งกระทู้ถาม : นายคำนูณ  สิทธิสมาน 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๐๓ ง วนัที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน้า ๕ – ๑๐ 
 
 



๓๘ 
 

 ๑๘. การกอ่สร้างทางรถไฟความเร็วสงู ชว่งบางซื่อ-ดอนเมือง (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จริัฐิตเิจริญ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม  ชดิชอบ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๔ ง วนัที่ ๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ หน้า ๓๔ – ๔๓ 
 ๑๙. แนวทางการช่วยเหลือนิสิตนักศกึษาในสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ 
   ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ปิน่ปฐมรัฐ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอเนก  เหล่าธรรมทัศน์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
  วิจัยและนวตักรรม ตอบในราชกิจจานเุบกษา เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๕ ง วนัที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
  หน้า ๓๖ – ๔๑ 
 ๒๐. การปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (กระทู้ถามเป็นหนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๐๓ ง วนัที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน้า ๑๑ – ๑๘ 
 ๒๑. การใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการพัฒนาพ้ืนทีต่้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม ่ 
  ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโมเดล (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟ่ืองคอน 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๖ ง วนัที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้า ๒๓ – ๓๐ 
 ๒๒. การใช้จ่ายเงินกู้ภายใตแ้ผนงานโครงการยกระดบัแปลงใหญด่ว้ยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟ่ืองคอน 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเฉลมิชัย  ศรีอ่อน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๐๕ ง วนัที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน้า ๒๓ – ๒๗ 
 ๒๓. สถานขีนสง่ผู้โดยสารกรุงเทพ (กระทูถ้ามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม  ชดิชอบ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๔ ง วนัที่ ๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ หน้า ๔๔ - ๔๘ 
 ๒๔. ปัญหาการจำหน่ายอาวุธปนืทางออนไลน์ (กระทูถ้ามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ  
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
  (แปลงสถานะการตอบ จากตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภาเปน็ตอบในราชกิจจานุเบกษา  
  เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม) 
 ๒๕. โครงการคลองลาดพรา้ว (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเจตน์  ศิรธรานนท ์
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
  (แปลงสถานะการตอบ จากตอบในทีป่ระชมุวุฒสิภาเปน็ตอบในราชกจิจานุเบกษา เนือ่งจากสิ้นสดุ 
             สมัยประชุม) 



๓๙ 
 

 ๒๖. การจดัการภัยพิบัติจากโรงงานอตุสาหกรรม (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
  (แปลงสถานะการตอบ จากตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภาเปน็ตอบในราชกิจจานุเบกษา  
  เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม) 
 ๒๗. การแก้ปญัหาการฆ่าตวัตายของคนไทยที่มีแนวโนม้สูงขึน้ (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสาธติ  ปิตเุตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
  (ได้รบัมอบหมายจากรัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๔ ง วนัที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน้า ๓๒ – ๓๕ 
 ๒๘. การใหบ้ำเหน็จความชอบเปน็กรณีพิเศษแกบุ่คลากรสาธารณสขุด่านหน้า (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑๖ ง วนัที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๑ – ๑๐๓ 
 ๒๙. การเทียบเท่าวัสดแุละวิธีการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสงู (กระทูถ้ามเปน็หนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๐๒ ง วนัที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน้า ๔๒ – ๔๗ 
 ๓๐. ปัญหาเตาเผาศพวัดชำรุดเสียหายจากกรณีการเผาศพ ผู้เสียชีวติ จากการตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  
            (โควดิ-19) ที่มเีพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนือ่ง (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวนัชัย  สอนศริิ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง วนัที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน้า ๒๒ – ๒๓ 

สมัยประชุมสามัญประจำป ีครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๔  
(วันที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) จำนวน ๕๑ กระทู้ถาม ได้แก่  
   ๑. ความคืบหน้าการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถ 
  เกิดใหม่ทดแทนได้ในอุทยานแห่งชาตติามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๕ 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือขอใหต้อบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายธานี  สุโชดายน 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓๖ ง วันที ่๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หน้า ๑๗ – ๒๑ 
   ๒. ความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายทววีงษ ์ จุลกมนตรี เป็นผูต้ั้งถาม  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม  ชดิชอบ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
 
 



๔๐ 
 

   ๓. ความพยายามผลกัดนัให้บุหรี่ไฟฟ้าเปน็สินค้าถกูกฎหมาย (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสาธติ  ปิตเุตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
   ๔. การแกไ้ขปัญหาราคานำ้มันเชือ้เพลิงและก๊าซหุงต้มที่มีราคาสูงกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน  
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพลังงาน 
   ๕. การใช้พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กระทู้ถามด้วยวาจา) 
  ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรัฐิตเิจริญ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพลังงาน 
 ๖. ความก้าวหน้าการกกัพืช และการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของศตัรูพืชตา่งถิน่ของไทย (กระทู้ถามเป็นหนังสอื) 
  ตั้งกระทูถ้าม : นายสมชาย  ชาญณรงคก์ุล 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ ์รฐัมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  (มีประเด็นต้องติดตาม แตผู่้ตั้งกระทู้ถามไม่ตดิใจตดิตาม (ยตุิการติดตาม)) 
  ๗. นักโทษล้นคกุ และสถานการณโ์ควิดในคุก (กระทู้ถามดว้ยวาจา) 
  ตั้งกระทูถ้าม : นายวนัชัย สอนศิริ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสมศกัดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรวี่าการกระทรวงยตุิธรรม 
   ๘. ปัญหาสายไฟ สายสื่อสาร บนเสาไฟฟ้าที่รกรุงรงัทีก่่อให้เกดิอนัตรายต่อประชาชน (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ตั้งกระทูถ้าม : นายวัลลภ  ตังคณานุรกัษ ์
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
   ๙. โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝัง่ทะเลอันดามนัและอ่าวไทย (Land Bridge) (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรัฐิตเิจริญ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม ชดิชอบ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 
 ๑๐. ความคืบหนา้ของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - มาเลเซีย (สะพานสตูล - เปอร์ลิส)  
  หรือ Andaman Gateway ณ จังหวัดสตูล (กระทู้ถามเป็นหนังสือ) 
  ตั้งกระทูถ้าม : นายสวัสดิ์  สมัครพงศ ์
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม ชดิชอบ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม  
  (ได้รบัมอบหมายให้ เป็นผูต้อบกระทู้ถาม แทนนายกรัฐมนตรี) 
 ๑๑. ข่าวถนนลาดยางที ่อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร – เสาไฟโซลา่เซลลโ์ผล่กลางทุ่งนาและเป็นทางตัน 
   ราษฎรไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ (กระทู้ถามดว้ยวาจา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นางสาวเรณู  ตงัคจวิางกูร 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม  ชดิชอบ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 ๑๒. การพัฒนาการขนส่งทางทะเล (กระทู้ถามด้วยวาจา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : พลเรอืเอก ชุมนุม  อาจวงษ ์
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม  ชดิชอบ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 



๔๑ 
 

 ๑๓. ภาพรวมการเลอืกตัง้ อบต. และการป้องกันการทุจริต (กระทู้ถามดว้ยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวนัชัย  สอนศริ ิ
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายนิพนธ์  บุญญามณ ีรัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  (ได้รบัมอบหมายให้ เป็นผูต้อบกระทู้ถาม แทนรัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย) 
 ๑๔. การแก้ไขปญัหาค่าปลกูค่าชดเชยและค่าบำรงุรกัษาป่าจากวดัสำนกัสงฆ ์ที่พักสงฆ์ และศาสนสถาน 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลตำรวจโท ศานิตย์  มหถาวร 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ  ศิลปะอาชา รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 ๑๕. ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะพิษในชุมชน (กระทู้ถามเป็นหนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ  ศิลปะอาชา รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 ๑๖. ขอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ชดุรักษาความปลอดภัยหมู่บา้น (ชรบ.)  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ 
            ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา เสนอวนัที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายธานี  สุโชดายน 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๘๙ ง วันที ่๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ หน้า ๑๘ – ๒๓ 
   ๑๗. ปัญหาค่ารักษาสตัวค์ลนิิกเอกชนหรือโรงพยาบาลสตัว์ทีม่ีราคาสูงเกินจริง กระทู้ถามเป็นหนงัสือ 
            ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา เสนอวนัที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕) 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๙๖ ง วันที ่๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ หน้า ๑๗ – ๒๒ 
 ๑๘. การลดโทษใหน้ักโทษคดีจำนำข้าว (กระทูถ้ามดว้ยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวนัชัย  สอนศริ ิ
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสมศกัดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรวี่าการกระทรวงยตุิธรรม 
 ๑๙. แนวทางการสง่เสรมิเดก็และเยาวชนให้เรียนรูแ้ละอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ ์
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอิทธพิล  คุณปลืม้ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม 
 ๒๐. การฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่นำ้ท่วมหลังน้ำลด (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายรณวรทิธิ์  ปริยฉัตรตระกูล 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายประภัตร  โพธสธุน รัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ๒๑. การใช้ภาษาไทยการแต่งกายในการขายสนิค้าฯ (กระทู้ถามดว้ยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวนัชัย  สอนศริ ิ
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอิทธพิล  คุณปลืม้ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม 
 ๒๒. แผนการพัฒนาเพื่อรองรับการเปิดใหบ้รกิารรถไฟ จีน-ลาว (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม  ชดิชอบ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 



๔๒ 
 

 ๒๓. ปัญหาการส่งออกข้าวไทยไปยังต่างประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง (กระทูถ้ามเปน็หนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายบุญมี  สุระโคตร 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสินติย์  เลิศไกร รฐัมนตรชี่วยวา่การกระทรวงพาณชิย์ 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณชิย์) 
  (มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานดำเนินการแลว้) 
 ๒๔. การปกป้องเด็กและเยาวชนจากการประกอบกิจการเกมและการจดัเรตติ้งเกม (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ ์
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอิทธพิล  คุณปลืม้ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม 
 ๒๕. ปัญหาการขาดแคลนครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายออน  กาจกระโทก 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : คุณหญิง กัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศกึษาธิการ 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 
 ๒๖. การลดขนาดกำลังคนภาครัฐเพื่อลดคา่ใช้จ่ายด้านบคุลากรของรัฐระยะยาว (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวิษณ ุ เครืองาม รองนายกรฐัมนตรี 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๒๗. กำหนดวันเลือกตั้งผูว้่า กทม. และ สก. (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวนัชัย  สอนศริ ิ
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๒๘. ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีปญัหาทีด่ินทำกิน (กระทู้ถามเป็นหนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : ว่าที่ร้อยตร ีเชิดศักดิ์  จำปาเทศ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ   ศิลปอาชา  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 ๒๙. การอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูแหลง่น้ำกดุปราสาท หมู ่๑๒ ตำบลสมอ อำเภอปรางคก์ู่ จังหวัดศรีสะเกษ  
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ   ศิลปอาชา  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 ๓๐. ผลสำเร็จของการฟื้นฟคูวามสมัพันธร์ะหวา่งราชอาณาจักรไทย - ราชอาณาจักรซาอดุิอาระเบีย  
  (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายจเด็จ  อินสว่าง 
  ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายดอน  ปรมัตถ์วนิัย  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๓๑. การจดัการผลกระทบในหว่งโซ่อาหารจากกรณีน้ำมันรัว่ไหลในทะเลอ่าวไทย จ. ระยอง  
  (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ   ศิลปอาชา  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
  (มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานดำเนินการแลว้) 
 



๔๓ 
 

 ๓๒. นโยบายประชากรเพ่ือรับมือสงัคมอตัราเกดิต่ำ  
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือขอใหต้อบในราชกิจจานุเบกษา เสนอวนัที่ ๗ กมุภาพันธ ์๒๕๖๕) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๑๔ ง วนัที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ หน้า ๒๐ – ๓๕ 
 ๓๓. การบริหารจดัการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กระทู้ถามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นางเพ็ญพกัตร ์ ศรีทอง 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายทรงศักดิ ์ ทองศร ีรฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๓๔. การควบคุมสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ดแูลผูสู้งอายุ และผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง 
   (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา เสนอวนัที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๕๔ ง วนัที่ ๓๐ มิถนุายน ๒๕๖๕ หน้า ๒๒ – ๒๖ 
 ๓๕. การแก้ไขปญัหาแรงงานต่างดา้วใหเ้ข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และการแกป้ัญหาขาดแคลน 
  แรงงานของประเทศไทย (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก ดนยั  มีชูเวท ถามนายกรัฐมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๖๗ ง วนัที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หน้า ๒๘ – ๓๖ 
 ๓๖. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดา้นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดว้ยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ ถามรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
  วิจัยและนวตักรรม 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง วนัที่ ๗ มถิุนายน ๒๕๖๕ หน้า ๒๖ – ๓๑ 
 ๓๗. โครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ ถามรัฐมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง วนัที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หน้า ๔๓ – ๔๗ 
 ๓๘. การปรับเปลี่ยนผลผลติทางการเกษตรที่มคีวามคุม้ค่าทางเศรษฐกิจ (กระทู้ถามเป็นหนังสอื) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ ถามรัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง วนัที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หน้า ๙ – ๑๕ 
 ๓๙. การพัฒนาทีด่ินย่านสถานีกรงุเทพ (หัวลำโพง) (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ ถามรัฐมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง วนัที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หน้า ๔๘ –๕๒ 
 ๔๐. การแก้ไขปญัหาน้ำทว่มที่ราบลุม่แม่น้ำภาคกลางซำ้ซาก (กระทู้ถามเป็นหนงัสอื) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอนศุักดิ์  คงมาลัย  ถามนายกรฐัมนตร ี
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๖๗ ง วนัที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หน้า ๓๗ – ๔๒ 
 ๔๑. โครงการเพ่ิมปริมาณนำ้ต้นทนุในเขื่อนภมูิพล แนวส่งน้ำยวม-อา่งเก็บนำ้ภูมิพล (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ ถามนายกรัฐมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๖๗ ง วนัที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หน้า ๔๓ – ๔๘ 
 
  



๔๔ 
 

 ๔๒. การตรวจสอบและถ่วงดุลระหวา่งพนกังานสอบสวนกับพนกังานอัยการในคดีอาญา  
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟ่ืองคอน ถามนายรฐัมนตรี 

 ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง วนัที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ หน้า ๓๒ – ๓๕   
 ๔๓. การขับเคลื่อนนโยบายการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทติย์ (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ ถามรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลังงาน 
    ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๓๗ ง วนัที่ ๑๖ มิถนุายน ๒๕๖๕ หน้า ๕๖ – ๕๘ 
 ๔๔. อาหารแพงรับปีใหม่ รฐับาลแก้อย่างไร (กระทู้ถามเป็นหนังสอื) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ ถามรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ 
    ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง วนัที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หน้า ๕๑ – ๕๓  
 ๔๕. การจดัทำกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิและพัฒนาองค์กรภาคประชาสงัคม (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ ถามนายกรัฐมนตรี 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
  (แปลงสถานะการตอบ จากตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภาเปน็ตอบในราชกิจจานุเบกษา  
  เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม) 
 ๔๖. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข ๖ (M6) สายบางปะอนิ – สระบรุี – นครราชสมีา 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ ถามรัฐมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
   ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง วนัที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หน้า ๕๓ – ๕๘  
 ๔๗. การรั่วไหลของนำ้มนัดบิกลางทะเล (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ ถามนายกรัฐมนตรี 
    ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง วนัที่ ๒๘ มิถนุายน ๒๕๖๕ หน้า ๑๐ – ๑๙  
 ๔๘. การเตรียมการรองรับสถานการณ์ในช่วงฤดฝูน ปี ๒๕๖๕ (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : พลเอก ฉตัรชัย  สาริกัลยะ ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง วนัที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หน้า ๒๗ – ๓๒  
 ๔๙. ปัญหาการบรหิารงานของมหาวิทยาลัยทีข่าดหลักธรรมาภิบาล (กระทูถ้ามเปน็หนังสอื) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายสวัสดิ์  สมัครพงศ์ ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์  
  วิจัย และนวัตกรรม 
    ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง วนัที่ ๗ มถิุนายน ๒๕๖๕ หน้า ๓๒ – ๓๘  
 ๕๐. นโยบายให้ผู้ประกนัตนนาเงนิกองทุนชราภาพประกันสังคมออกมาใช้ก่อน และใช้ค้าประกนัเงนิกู ้
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ ถามรัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน  
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 ๕๑. ปัญหาการบุกรุกโบราณสถานเขาแดง จังหวัดสงขลา 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ ถามรัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอิทธพิล คุณปลื้ม รัฐมนตรวี่าการกระทรวงวฒันธรรม 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง วนัที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ หน้า ๑๖ – ๓๑ 



๔๕ 
 

สมัยประชุมสามัญประจำปคีรั้งที่หน่ึง พ.ศ. ๒๕๖๕  
(วันที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๒๗ กระทู้ถาม ไดแ้ก่  
   ๑. การอนรุักษแ์ละดูแลรกัษาตน้ไม้ใหญ่ที่ทรงคุณค่าของแผ่นดิน (กระทู้ถามเปน็หนังสอื)   
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ์ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒. มาตรการในการสร้างความปลอดภัยของผู้ใชร้ถใช้ถนน (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายทววีงษ ์ จุลกมนตรี  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
   ๓. การขยายเขตไฟฟ้าตาม พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๒ พ.ร.บ. คนอยู่กบัป่า (กระทู้ถามดว้ยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักด ี
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
 ๔. การจัดเก็บภาษกีารขายหลักทรัพย์ (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสถติย์  ลิ่มพงศ์พันธุ ์
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
 ๕. การยกเว้นใหอ้าคารที่ใชใ้นราชการไม่ต้องขออนญุาตก่อสร้างตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร  
  พ.ศ. ๒๕๒๒ (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเรอืเอก ฐนิธ  กิตติอำพน 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายทรงศักดิ ์ ทองศร ีรฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย) 
 ๖. การส่งเสริมการใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกนัทางธุรกิจ (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสินติย์  เลิศไกร รฐัมนตรชี่วยวา่การกระทรวงพาณชิย์ 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณชิย์) 
 ๗. ปญัหาในการปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก เลศิรัตน์  รตันวานชิ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
 ๘. ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ป ี๒๕๖๕ (กระทู้ถามด้วยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นางสาวเรณู  ตงัคจวิางกูร 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
   ๙. การปรบัปรงุทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ระหว่างจงัหวดัเชียงใหม ่– จังหวดัแมฮ่่องสอน  
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรสิทธิ ์ ตรีทอง 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอธิรฐั  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงคมนาคม 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม) 
  (มีประเด็นที่ต้องติดตาม หน่วยงานดำเนินการแล้ว)  
 
 



๔๖ 
 

 ๑๐. การแก้ไขปญัหาสถานการณ์พลังงานในประเทศเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชน  
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย ์
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพลังงาน 
 ๑๑. แนวทางการบรหิารกองทุนนำ้มันเชื้อเพลิง (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพลังงาน 
 ๑๒. การรับมือเงินเฟ้อสินคา้แพงและเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตวั (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๓. การต่อยอดการอนรุักษร์ุกขมรดกของแผน่ดนิ 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ ถามรัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม   
   ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๑๔ ง วนัที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ หน้า ๓๖ – ๔๘ 
 ๑๔. การเตรียมความพร้อมในการรับนกัท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจนีที่จะเดินทางมากับ 
  รถไฟความเรว็สูง สายคุนหมิง – เวียงจนัทน ์
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง วนัที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ หน้า ๒๙ – ๓๓ 
 ๑๕. การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยืนตน้เพ่ือเศรษฐกิจสิง่แวดล้อมและการออม 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (มีประเด็นที่ต้องติดตาม หน่วยงานดำเนินการแล้ว) 
 ๑๖. การสง่เสริมการปลูกตน้ไม้ยนืตน้เพ่ือเศรษฐกิจและการออมด้วยธนาคารต้นไม้ (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายประภัตร  โพธสธุน รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 ๑๗. นโยบายต่อราษฎรผู้ไมม่ีสัญชาติไทย (กระทู้ถามเปน็หนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
  (มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานอยูร่ะหว่างดำเนินการ)  
 ๑๘. กรณีเมาท์เทน บ ีอำเภอสัตหบี จังหวดัชลบุรี (กระทู้ถามด้วยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวนัชัย  สอนศริ ิ
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 



๔๗ 
 

 ๑๙. การแก้ปญัหาหนี้สินข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายออน  กาจกระโทก ถามรฐัมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรม 
   ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง วนัที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ หน้า ๑๔ – ๒๓ 
 ๒๐. นโยบายการสง่เสรมิการใช้พลังอำนาจอ่อน (Soft Power) เพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศ 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ)  
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอิทธพิล  คุณปลืม้ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๒๑. การพัฒนาเครื่องโทคาแมค (Tokamak) หรือดวงอาทิตย์จำลอง (กระทูถ้ามเปน็หนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายชลิต  แก้วจนิดา 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอดุมศึกษา  
  วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม 
 ๒๒. การตรากฎหมายป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายปานเทพ  กล้าณรงคร์าญ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวิษณ ุ เครืองาม รองนายกรฐัมนตรี 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๒๓. ปัญหาการจ่ายสินไหมการทำประกันชวีติ ประกนัภัยกลุ่ม และประกนัภัยคุ้มครองสินเชื่อ 
  ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ครู (กระทู้ถามเป็นหนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายออน  กาจกระโทก  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
 ๒๔. ความคืบหนา้โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำในอา่งเก็บนำ้เขื่อนแม่กวงอดุมธารา (กระทู้ถามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายณรงค์  อ่อนสอาด 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายประภัตร  โพธสธุน รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 ๒๕. การสง่เสริมการจดัการป่าชุมชน (กระทูถ้ามเปน็หนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒๖. แนวทางและมาตรการในการจดัการอุทกภัยของประเทศไทย (กระทู้ถามดว้ยวาจา)  
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายปานเทพ  กล้าณรงคร์าญ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
 ๒๗. แนวทางการช่วยเหลือนิสิตนักศกึษาหลงัจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ปิน่ปฐมรัฐ ถามรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการอดุมศกึษา  
  วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม   
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๖๐ ง วนัที่ ๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๕ หน้า ๓๖ – ๔๒) 
 



๔๘ 
 

สมัยประชุมสามัญประจำปคีรั้งทีส่อง พ.ศ. ๒๕๖๕  
(วันที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) จำนวน ๓๔ กระทู้ถาม ได้แก่  
   ๑. การควบคมุอาวุธปนื (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ)   
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
  ๒. ผลสัมฤทธิก์ารปฏิรูปประเทศ (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอนชุา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรฐัมนตรี 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
   ๓. การดำเนนิงานโครงการพัฒนาพืน้ที่ตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวติตามหลกัทฤษฎีใหม่  
  ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายทรงศักดิ ์ ทองศร ีรฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย) 
 ๔. การแก้ปัญหาสขุภาพช่องปากและฟันของประชาชนอย่างเปน็ระบบ (กระทู้ถามเป็นหนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายพิทักษ ์ ไชยเจริญ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสาธติ ปติุเตชะ รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
   (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
  (มีประเด็นที่ต้องติดตาม หน่วยงานดำเนินการแล้ว) 
 ๕. การแก้ปัญหาน้ำทว่มขงัน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ เมื่อเกดิฝนตกหนกัต่อเนื่องในพื้นที่เศรษฐกิจ                                                                                        
      ของจังหวดัภูเกต็ (กระทู้ถามเป็นหนงัสือ ขอใหต้อบในราชกิจจานเุบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑๔ ง วันที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ หน้า ๓๗ – ๔๑ 
 ๖. ความก้าวหนา้ของแผนการตลาดท่องเที่ยว Six Countries One Destination ตามโครงการพัฒนา 
  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้โขง (Greater Mekong Subregion : GMS) 
   (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๒๗ ง วันที ่๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หน้า ๓๔ – ๓๙ 
 ๗. การบังคับใช้กฎหมายกบัผู้ขับขีร่ถจักรยานยนตแ์ละผูโ้ดยสารที่ไม่สวมหมวกนริภยั  
   อันจะเป็นสาเหตุทำใหเ้กิดความอนัตรายตอ่ตวัผู้ขบัขี่รถจักรยานยนตแ์ละผูโ้ดยสาร  
   (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายจิรชัย  มูลทองโร่ย ถามนายกรัฐมนตร ี
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 ๘. การแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจให้เช่าที่พักรายวันทีไ่ม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 



๔๙ 
 

 ๙. การแก้ไขปัญหาสนามบนิเบตงไม่มีสายการบินใหบ้รกิาร และความเหมาะสมในการขยายสนามบิน 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามรฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 ๑๐. การแก้ปญัหาฝุ่น PM ๒.๕ พื้นที่ภาคเหนือ (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก ทวปี  เนตรนิยม 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๑. การติดตามความคบืหน้าการป้องกันและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก อนนัตพร  กาญจนรัตน ์
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายชัยวฒุิ  ธนาคมานุสรณ์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 
 ๑๒. ปัญหาการตดัหรือโค่นไม้ที่ไดม้าจากการทำสวนป่า  
   (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายธานี  สุโชดายน ถามนายกรัฐมนตรี 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 ๑๓. แนวทางการแกป้ัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนบางสว่น กรณีหยดุเดนิรถไฟฟ้าทางไกล 
   มายังสถานีกรุงเทพ (หวัลำโพง) (กระทู้ถามดว้ยวาจา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายคำนูณ  สิทธิสมาน  
   ถามนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 
 ๑๔. ขอทราบผลโครงการศกึษาเกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรือเพ่ือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่  
   และแผนการสรา้งหรือพัฒนาท่าเรือต่าง ๆ บริเวณชายฝัง่ทะเล  
   (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามรฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 ๑๕. นโยบายการคุ้มครองผูบ้ริโภคใหก้ับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายจิรชัย มูลทองโร่ย ถามนายกรฐัมนตร ี
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 ๑๖. การผลติผู้เรียนดา้นอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และระบบอื่น ๆ ท่ีเนน้การฝึกปฏิบัติอย่างเตม็รูปแบบ  
   นำไปสู่การจา้งงานและการสร้างงาน (กระทู้ถามเปน็หนังสือ ขอใหต้อบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 ๑๗. ขอให้กำหนดค่าตอบแทนแกค่ณะกรรมการหมูบ่้าน  
   (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายธานี  สุโชดายน ถามนายกรัฐมนตรี 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 
  



๕๐ 
 

 ๑๘. การเพิ่มอัตรากำลงัของผู้ปฏิบัติงานด้านการผงัเมอืงของกรมโยธาธิการและผังเมอืง  
   กระทรวงมหาดไทยเพ่ือรองรับภารกิจที่เพิ่มขึน้ตามพระราชบญัญตัิการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเรอืเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชดิบญุเมือง 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายทรงศักดิ ์ทองศรี รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงกระทรวงมหาดไทย 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๙. มาตรการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศในพื้นทีแ่หล่งท่องเที่ยว  
   หลังจากการแพร่ระบาดของโควดิ – ๑๙ ลดระดับความรุนแรงลง  
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามรฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ   
            สิ่งแวดล้อม 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 ๒๐. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ๔ ภาค (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื)  
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอำพล  จินดาวฒันะ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตร ี
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๒๑. แนวทางการเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสถติ  ลิ่มพงศ์พันธุ ์
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตร ี
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๒๒. ขอทราบความก้าวหนา้โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคูส่ายใหม่ และการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   ตามยุทธศาสตรค์วามรว่มมอืทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao    
            Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS)  
   (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามรฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 ๒๓. ขอทราบผลการประเมนิการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และผลสมัฤทธิ์ของผู้เรียนในพ้ืนที่ 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
     ๒๔. ขอทราบมาตรการในการกำกับดแูล ส่งเสริม สถานนวดแผนไทยและสปา และการปรับแก้กฎหมาย                

  ที่เอื้ออำนวยต่อการประกอบธุรกิจด้านการส่งเสริมสขุภาพ 
 (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
 ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 

 
 
 



๕๑ 
 

 
 

  ๒๕. การแก้ปญัหาการขาดแคลนแรงงานภาคการท่องเที่ยวของจงัหวัดเชียงใหม่และจังหวัดท่องเที่ยวอื่น ๆ  
  มาตรการคุ้มครองแรงงาน และการจดัทำระบบฐานข้อมูลกำลังคนของประเทศ 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
๒๖. การแก้ปญัหานักลงทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็น “นอมิน”ี (Nominee) ในการเข้ามาประกอบกิจการ 
  ด้านการทอ่งเที่ยว ด้านอสังหาริมทรัพย์ และดา้นอืน่ ๆ ที่ผิดกฎหมาย 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามนายกรฐัมนตรี 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
๒๗. การพัฒนาสถานพฒันาเด็กปฐมวัยให้มคีุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามนายกรฐัมนตรี 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
๒๘. ความพร้อมรับการตรวจประเมินมาตรฐานทางทะเลจากองคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)  
    (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเรอืเอก พัลลภ  ตมศิานนท์ ถามรัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 (แปลงสถานะการตอบ จากตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภาเปน็ตอบในราชกิจจานุเบกษา  
   เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม) 

   ๒๙. การผลกัดนัให้ประเทศไทยเปน็ศนูย์กลางการผลิตอาหารอนาคตแห่งอาเซียน 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายชลิต  แก้วจนิดา ถามรัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 (แปลงสถานะการตอบ จากตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภาเปน็ตอบในราชกิจจานุเบกษา  
   เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม) 
๓๐. การแก้ไขเยียวยาบุคลากรสาธารณสขุหลงัการถ่ายโอน รพ.สต. 

       (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเจตน์  ศิรธรานนท์ ถามรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 (แปลงสถานะการตอบ จากตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภาเปน็ตอบในราชกิจจานุเบกษา  
   เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม) 

 
 
 
 
 



๕๒ 
 

๓๑. มาตรการรองรับต่อการขึ้นของระดับน้ำทะเลและการวางแผนพื้นทีเ่จ้าพระยาตอนลา่งรองรบั 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายปานเทพ  กล้าณรงคร์าญ ถามรัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ        
      สิง่แวดล้อม) 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 (แปลงสถานะการตอบ จากตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภาเปน็ตอบในราชกิจจานุเบกษา  
   เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม) 
๓๒. การสง่เสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ “ภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดนิ” 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเนาวรตัน์  พงษ์ไพบูลย ์ถามรัฐมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธิการ 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 (แปลงสถานะการตอบ จากตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภาเปน็ตอบในราชกิจจานุเบกษา  
   เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม) 
๓๓. การสง่เสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ “ภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดนิ” 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเรอืเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชดิบญุเมือง ถามนายกรัฐมนตร ี
   รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 (แปลงสถานะการตอบ จากตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภาเปน็ตอบในราชกิจจานุเบกษา  
   เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม) 
๓๔. การแก้ไขคำสั่งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบคุคล 
      ของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายตวง  อนัทะไชย ถามรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธกิาร 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 (แปลงสถานะการตอบ จากตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภาเปน็ตอบในราชกิจจานุเบกษา  
   เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม) 
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คณะอนกุรรมาธิการตดิตามมติของวฒุิสภา  
ข้อมูล ณ วนัที่ ๒๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๖ 

 
 
 
 
 
 


